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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  คร้ังที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2567   

วันที ่ 25  เมษายน  2567  เวลา  13.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ผู้มาประชุม 
1. นางพรธิพา    ไชยรัตน์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
2. นายธนพล     โอฆะพนม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนท่ี 1 
3. นายอาคม    เฉลิมแสน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนท่ี 2 
4. นางสาวจุฑาพร    เกษมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
5. นางสาวจุรีภรณ์    เอื้อไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
6. นายพีรพงศ์     จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 4 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
7. นางลัคนา  พรหมชัยนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เสลภูมิ 
8. นางกล่อมจิต  นาเมืองรักษ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เสลภูมิ 
9. นางศศิธร     พรหมชัยนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เสลภูมิ 
10. นายภัทรพล    ศรีประสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.สุวรรณภูมิ 
11. นายวสันต์     อึ้งเจริญธนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.สุวรรณภูมิ 
12. นายกิติศักดิ์    เลิศศิริรังสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.โพนทอง 
13. นางนันทพร    สิริปัญจโชติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.โพนทอง 
14. นายสุราช     แวงอุ้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง 
15. นางพิมพ์วรีย์  สินธุไพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เกษตรวิสัย 
16. นายธีระศักดิ์   ปินะกาสัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เกษตรวิสัย 
17. นายบุญเลิศ    อุดหนุน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เกษตรวิสัย 
18. นายคำสี    สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.จตุรพักตรพิมาน 

19. นายสุนทร    วงค์ศรีมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.จตุรพักตรพิมาน 

20. นายถาวร     ตรีบุญเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.อาจสามารถ 
21. นายคม     กนกนภากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.พนมไพร 

22. นางนราภรณ์    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.ธวัชบุรี 
23. นายจักรกริช    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.ธวัชบุรี 
24. นางสาวดาราณี    ศรีดารา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.หนองพอก 
25. นายแทนรัฐ    สุจารี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.หนองพอก 
26. นายตุลธร    ขามช่วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย 
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27. นางนวรัตน์    พาโคกทม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ 
28. ว่าท่ี ร.ต.รัฐกร    จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ 
29. นายประไพ    ศรีสัจจา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพนทราย 
30. นางสาววสกมล    อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ 
31. นายวรการ    กมลเลิศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.หนองฮี 
33. นายอนุชิต    ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง 
33. นายภูชิต    ถนัดค้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมยวดี 
34. นายสังเวียน  วระไวย ์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 

ผู้ลาประชุม 
1. นายณัฏฐ์วัฒน์    จีนภักด ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
2. นายเจษฎา     แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.สุวรรณภูมิ 
3. นายอรุณ     ชัฏพลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.อาจสามารถ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายทนาคร  อาจหาญ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. นายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
3. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
4. นายสุวัฒน์  ปัตตพัฒน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
5. นายศราวุธ  คงเพชร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
6. พลตำรวจตรีสิงห์ทอง พลลา  ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
7. นายคุณาวุฒิ     ไชยคำภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
8. นายภคพล     กันทรกิจโกศล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
9. นางสิริจรรยา  ตันทอง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
10. นางศิริกมล  ค้อชากุล  ผู้อำนวยการกองคลัง 
11. จ่าเอกอภิชาติ โคเวียง  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
12. นายโกเมศ  วารสิทธิ์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
13. นางสาวอิชยา   วงศ์กันยา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
14. นายทรงยศ    วรรณทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
15. นายทรงศักดิ ์ ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
16. นางสาวอภิสราวรรนธ์ คำวัฒน์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
17. นางชนิดา  เพชรโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
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18. นายสฤษด์ิ  สัตนันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 
19. นายธรรมวัจน์    วิลัยพิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด 
20. นางสาวสุชญา อุตรมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 
21. นายอินทนนท์   อินทนพ  ประธาน กปอ.เมืองร้อยเอ็ด 
22. นายอำนาจ    แก้วพิลา  ประธาน กปอ.เกษตรวิสัย 
23. นางปราณี    กาญจนศร ประธาน กปอ.ปทุมรัตต์ 
24. นายวีระพันธ์    หันชะนา ประธาน กปอ.ธวัชบุรี 
25. นายธนพงศ์พันธ ์ พวงทว ี  (แทน) ประธาน กปอ.โพนทอง 
26. พันจ่าเอก กิตติศักด์ิ   วงษ์แสน ประธาน กปอ.สุวรรณภูมิ 
27. นางเพ็ญศรี    สุดชา  ประธาน กปอ.เมืองสรวง 
28. นายพิทักษ์   โทนหงสา ประธาน กปอ.ศรีสมเด็จ 
29. ว่าท่ี ร.ต.พณวรรณธ์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  (แทน) ประธาน กปอ.จังหาร 
30. นายเจษฎาวุฒิ    บุญทา  ประธาน กปอ.เชียงขวัญ 
31. นางสมปอง  เชวงกูล  ประธาน กปอ.หนองฮ ี
32. นายมีชัย  เพชรโรจน์ ประธาน กปอ.ทุ่งเขาหลวง 
33. นายเกษม  ภักดีบุรุษ (แทน) ประธาน กปอ.เมืองสรวง  
33. นางเพ็ญศร ี  เฉวียงหงษ ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
34. นางพชรพร  สุขรัตน์  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
35. นางปราณี  ชัยมานะพร รกน.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
36. นางสขิลา  นิสีดา  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
37. นางสาวสุดารัตน์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล 
38. นางสาวมยุรี  หงษ์อุดร รกน.หัวหน้าฝ่ายสิถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
39. นางสาวประนอม พลเกตุ  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
40. นางสมปอง  ฤทธิ์ทรงเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
41. นางสุวภัทร  บรรพกลม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
42. นางสาวนทิตา พูลเกษม หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
43. นางนัยนา  แก้วพะเนาว ์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย 
44. นายสัญญา  อัมพันธ ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
45. นายประดิษฐ์  รัตนเจริญ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
46. นางนิชาภา  เวฬุวันรักษ ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
47. นางสาวณัฐชฎา อยู่หนูพะเนาว ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
48. นางลัดดาวัลย์ วินทะสมบัติ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 
49. นางมรกต  ลาวช่าง  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
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50. นางพิกุล  เดชทิศ  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
51. นางสาวมุทิตา แตงจันทึก นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
52. นางสาวพชรธรณ์ อุ่นอินทร ์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
53. นางวิไล  โคตะยันต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
54. นางสาวสุรัสวดี ศรีหย่อง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
55. นายปฐมพงศ์ ถวิลไพร  ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 
56. นายเจษฎา  หลักคำ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.20 น. เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มาพร้อมกันที่ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็น 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั ้งที ่ 1 ประจำปี  
พ.ศ. 2567 วันท่ี 25 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด บัดนี ้องค์ประชุมครบแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาจุดธูปเทียนบ ูชา 
พระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ ขอเรียนเชิญครับ 
-  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติที่เป็นประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562  
จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 
มีกำหนด 7 วัน ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 25 เมษายน 2567 เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ ณ วันท่ี 19 เมษายน 2567 ลงช่ือ พรธิพา  ไชยรัตน์ นางพรธิพา  ไชยรัตน์ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
- วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั ้งที ่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2567 วันท่ี 25 เมษายน 2567 ซึ่งได้จัดระเบียบวาระการประชุม 16 ระเบียบวาระ 
ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไข
ข้อความในญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(เงินเหลือจ่าย) ที่ได้กันเงินไว้แล้ว ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง) ระเบียบวาระที่ 5 เรื ่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
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รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ท่ีได้กันเงินไว้แล้ว) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว) ระเบียบวาระที่ 7 เรื ่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) ระเบียบวาระที่ 8 เรื ่อง ญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง และแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง 
ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง 
ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
(แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารงานคลัง) ระเบียบวาระที ่ 11 เรื ่อง ญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) ระเบียบวาระที่ 12 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล
และหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ระเบียบวาระที่ 13 เรื่อง 
ญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้นายบุญมี แสนพล กำนันตำบล เด่นราษฎร์ ก่อสร้างป้ายช่ือ
พร้อมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์ ภายในพื้นท่ีบริเวณ รพ.สต.บ้านเด่นราษฎร์ 
ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ระเบียบวาระที่ 14 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบ 
ในการอนุญาตให้นายต่อพงษ์ เสนาเพ็ง กำนันตำบลเมืองบัว ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว ภายในพื้นท่ีบริเวณ รพ.สต.บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว 
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ระเบียบวาระที่ 15 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาต
ให้ นายสมชาย  ยาวะรักษ์ กำนันตำบลสีแก้ว ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว ภายในพื้นที่บริเวณสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด และระเบียบวาระที่ 16 เรื่อง อื่น ๆ ตรวจถูกต้องแล้ว นางพรธิพา ไชยรัตน์ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาดำเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม ขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ เรียนคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ตัวแทนท่านท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านผู้อำนวยการกองทุกท่าน ประธาน กปอ.ทุกอำเภอ และผู้เข้ารว่ม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 
ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันท่ี 25 เมษายน 2567 ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะคะ 
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ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม เร่ืองท่ี 1 แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 ด้วยนายกองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
แก้ไข ครั้งที ่ 1/2567 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 
แผนงานรักษาความสงบภายใน เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริง ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ ่น ซึ ่งเป็นการดำเนินการตามนัยของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 จึงเรียนมาเพื่อทราบรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านแล้ว  เรื ่องที่ 2 แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2567 ด้วยนายก-
องค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหิวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่ 2/2567 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 24 จึงเรียนมาเพื่อทราบรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านแล้ว เรื่องที่ 3 แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที ่ 1/2567 ด้วยนายกองค์การบริหารจังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที ่ 1/2567 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ข้อ 22/2 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนัย
ของระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 จึงเรียนมาเพื่อทราบรายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านแล้ว  เรื ่องที ่ 4  
แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
2/2567 ด้วยนายกองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 เพื่อเป็นแนวทาง 
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ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่น ซึ ่งเป็นการดำเนินการตามนัยของระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 จึงเรียนมาเพื่อทราบรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านแล้ว เร่ืองที่ 5 แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 ด้วยนายกองค์การบริหาร
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2567 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการดำเนินการ
ตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 จึงเรียนมาเพื่อทราบ รายละเอียด
ตามเอกสารท่ีได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านแล้ว และในวันนี้มี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดลาประชุม 3 ท่าน คือ 1) ท่านณัฏฐ์วัฒน์  จีนภักดี 
2) ท่านอรุณ  ชัฏพลชัย และ 3) ท่านเจษฎา  แสนบุญมี ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประธานสภาฯ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 

ประจำปี พ.ศ. 2567 เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ 
นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีเคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววสกมล อ่อนประทุม เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอเสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งคณะกรรมการ 
ได้ตรวจและส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดต้องการแก้ไข
เพิ่มเติม ก็ขอให้เสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ หากไม่มีการแก้ไขขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดรับรองการประชุมด้วยค่ะ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันท่ี 7 
กุมภาพันธ์ 2567 เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมจะขอมติ 
ที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก  
ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2567 กรุณายกมือค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
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สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กรุณายกมือค่ะ ไม่มี 
นะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2567 

มติที่ประชุม รับรอง  33       เสียง 
  ไม่รับรอง  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก 
ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2567 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  3 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขข้อความในญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2566 (เงินเหลือจ่าย) ที่ได้กันเงินไว้แล้ว 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อความในญัตติแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ท่ีได้กัน
เงินไว้แล้วแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อความ 
ในญัตติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือ
จ่าย) ที่ได้กันไว้แล้ว ตามความในข้อ 38 และข้อ 55 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 เหตุผล ตามท่ี
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมัยแรก ครั้งที ่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติญั ตติแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ท่ีได้กัน
เงินไว้แล้ว ต่อกรณีดังกล่าว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ตรวจพบข้อผิดพลาดในการแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงฯ ซึ่งพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคล่ือนไปจากข้อเท็จจริง จึงขอแก้ไขข้อความในญัตติ
ดังกล่าว ดังนี้ ข้อความเดิม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
ข้อความใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ รายละเอียดนอกนั้นคงเดิม จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขข้อความในญัตติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย)  
ท่ีได้กันไว้แล้ว ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 



  รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567  |  9 

 

ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขข้อความในญัตติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ที่ได้ 
กันไว้แล้ว ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ 
ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมนะคะ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ 
องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติ
แก้ไขข้อความในญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ท่ีได้กันไว้แล้ว กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขข้อความในญัตติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ท่ีได้กันไว้แล้ว กรุณายกมือค่ะ 
ไม่มีนะคะ เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขข้อความในญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ท่ีได้กันไว้แล้ว นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  33       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขข้อความในญัตติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ท่ีได้กันไว้แล้ว 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
                    พ.ศ. 2566 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) 
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติแก้ไขเปล่ียนแปลง
คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ ตามความในข้อ 30  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ เพื่อความเหมาะสมในการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง และสอดคล้องตามข้อเท็จจริง ข้อความเดิม ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
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เชียงใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย - บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 214,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 434 
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที ่ 117/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อ 526 หน้า 324  ข้อความใหม่ 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเชียงใหม่ หมู่ท่ี 5 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย - บ้านท่าสี หมู่ท่ี 3 ตำบล
เกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 214,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ระยะทางยาว 680 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 260/2567 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อ 526 หน้า 324 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที ่ 2/2567 ข้อ 526 หน้า 324 จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญ
ค่ะ ไม่มีนะคะ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด 
ไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่า
ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  33       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
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นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติแกไ้ข
เปลี่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สาธารณูปการ ตามความในข้อ 30 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความ
จำเป็นต้องแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(เงินเหลือจ่าย) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนข้อความเดิม ปรับปรุง
ถนนลาดยาง ผิวจาราจร Asphaltic Concrete สายบ้านโคกกลาง หมู่ท่ี 8 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี 
– เขตพื้นที่ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 3,000,000 บาท ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,450 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เลขที่ 301/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
ข้อ 221 หน้า 224 ข้อความใหม่ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจาราจร Asphaltic Concrete สายบ้าน
โคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี – เขตพื้นที่ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัด
ร้อยเอ็ด งบประมาณ 3,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 955 เมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 251/2567 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อ 221 หน้า 224 จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้าง ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านธนพลค่ะ 

นายธนพล เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร  ในญัตตินี้ผมใคร่ขออนุญาตทางท่าน
ประธานฝากไปถึงทางฝ่ายบริหารว่า มีข้อสอบถามนิดหนึ่ง จริง ๆ ถนนเส้นนี้เป็นเงินเหลือจ่ายท่ีเรา
กันเงินไว้เพื่อจัดซื้อจัดจ้างแต่ตอนนี้ก็มาขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ จากข้อความเดิม
จริง ๆ ถนนเส้นนี้ พื้นที่ก็อยู่พื้นที่อำเภอหนองฮี แต่ปลายทางบอกว่า วารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร 
แต่สิ่งตั้งข้อสังเกตก็คือ เส้นทางเดิม งบประมาณเท่าเดิม ซึ่งเดิมกว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 บาท  
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ก็เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหลักการ ข้อความใหม่ งบประมาณเท่าเดิม ความกว้างลดลง 
ระยะทางลดลง เงินเท่าเดิม ผมใคร่ขออนุญาตทางท่านประธานให้ทางฝ่ายบริหารผู้ที ่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ชี้แจงเรื่องนี้ว่า ตอนเราตั้งงบ ผมก็เชื่อครับว่า ถ้าระยะทาง 1,450 เมตร ก็ใกล้จะถึง
อำเภอพนมไพร ประชาชนก็จะได้ใช้ประโยชน์ แต่การตั้งตัวเลข ผมใคร่สอบถามฝ่ายบริหารหรือผู้ท่ี
เกี่ยวข้องได้ช้ีแจงเรื่องนี้กับทางสภาได้ทราบครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงค่ะ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดทุกท่าน เมื่อวานผมก็สงสัยเหมือนกับท่าน โทรศัพท์สอบถามจากทางกองช่างว่า ขนาด
ความกว้างลดลง และระยะทางแทนที่มันจะยาวขึ้น ระยะทางกลับลดลงอีก ก็เลยสอบถามว่า 
สาเหตุเกิดจากอะไร ทราบจากท่ีเขารายงานบอกว่า แบบท่ีทำมันเป็นการปรับปรุงแบบ (Over-Lay) 
แต่แบบใหม่เป็นถนนเส้นเดียวกันแต่ขยับพื้นที่แต่เป็นการสร้างใหม่แบบ Recycling การลงทุน 
ก็มากกว่าเดิม ไม่ใช้การก่อสร้างแบบ (Over-Lay) ตามเดิมครั้งแรกที่เสนอมา ก็เลยขออนุญาต
เปล่ียนแปลงครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านธนพลค่ะ 
นายธนพล เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร  ต้องขอบคุณทางผู้บริหารท่านนายก 
ได้ช้ีแจง แต่หลักการตัวนี้มันจะมีประเด็นเท่าท่ีในการประชุมของเราทุกครั้ง ในการจะเปล่ียนแปลง 
หรือทำให้ทรงที่มันออกมาที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะล้อคำตัวหนังสือทุกอย่างเหมือนกันหมด  
แต่รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องค่อนข้างจะน้อยนะครับ แต่จริง ๆ มันไม่มีปัญหาหรอกครับ ถ้าลงมือทำ 
จริง ๆ ถ้าอยู่ในวาระนี้ ตรงเงินเหลือจ่ายที่อำเภอพนมไพรที่มีปัญหา ที่ผมอภิปรายมาตลอด ช่วง
สงกรานต์ผมลงพื้นที่ก็มีปัญหาชาวบ้านว่า ทำไมยังไม่ลงมือดำเนินการอะไรเกิดขึ้น แต่พอมีการ
เปลี่ยนแปลงแล้วระยะทางมันลดลง ตรงนี้มันจะมีอะไรที่อธิบายได้เหมาะสมกว่านี้ไหม เพราะว่า 
ผมเองก็อยากให้บอกว่า ถ้าค้างญัตตินี้ไว้ หรือให้ช่างอธิบายได้ดีกว่านี้จะดีไหมครับ เพราะว่า เราก็
ไม่เห็นแบบแปลน เพราะธรรมดาเราทำงบประมาณก็ต้องมีแบบแปลนประมาณการเข้ามา แต่ตรง
นี้มันเป็นข้อความเดิมกับข้อความใหม่ ถ้าปล่อยไปบางทีผมเองก็ไม่เชาวเลขดูพื ้นที่อื ่น  พอมี
ปลายทางที่พนมไพร ก็ยินดีครับที่มันเกิดขึ้นในบริบทนี้ ก็อยากให้ทางสภาเราร่วมกันกับทางฝ่าย
บริหารได้เห็นร่วมกัน เพราะว่าที่ผ่านมาฝ่ายบริหารขอมติสภาทีไร เราก็อนุมัติ อนุมัติ แต่สิ่งท่ีเรา
อนุมัติไป ผมเองก็ไม่สบายใจครับว่า มันเป็นหลักการอย่างนี้นะครับ ขออนุญาตให้มันเกิดความ
กระจ่างนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงค่ะ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดทุกท่าน จริง ๆ แล้ว ผมเองก็ได้สอบถามอยู่ว่า คือรูปแบบในการทำงานของผม การท่ีจะมี
การเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหา การพัฒนาให้กับพี่น้องประชาชน
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ในแต่ละพื้นที่ ผมเองเป็นนโยบายของผมเลย การท่ีเปลี่ยนแปลงหรือการไปทำอะไรในพื้นท่ีที่เขต
รับผิดชอบของสมาชิกแต่ละท่าน ให้ประสานกับสมาชิกได้รับทราบและเห็นตรงกันว่า เราจะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตรงนั้น ท่านเห็นด้วยไหม หรือมีข้อท้วงติงอะไรอย่างไร ผมก็ได้
สอบถามในส่วนนี้ก็ได้รับทราบว่า ได้มีการประสานกับสมาชิกในพื้นท่ี อันนี้คือได้รับข้อมูลแบบนั้น
นะครับ ได้มีการประสานกับสมาชิกในพื ้นที ่ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี ้ ส่วนคำอธิบายจะให้  
ท่าน ผอ.กองช่างได้อธิบายครับ ขออนุญาตท่านประธานให้ ผอ.กองช่างได้อธิบายครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ ผอ.กองช่างค่ะ 
ผอ.กองช่าง เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คืองาน Over-Lay คืองานปูผิวทางเดิม ซึ่งทางเดิม

ก็เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งไม่สามารถท่ีจะปูผิวได้นะครับ เพราะว่า ถ้าปูไปแล้วความมั่นคงแข็งแรงก็จะ
ไม่เท่าเดิม ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ก็เปลี่ยนเป็นงาน Recycling คือ งานใช้เครื่องจักรกัดบดอัดลง
ปูนซีเมนต์นะครับ และบดอัด แล้วก็ปู มันก็เลยออกมาในรูปของผิวจราจร 5 เมตร ความยาวลดลง 
เป็น 955 เมตร ครับ  

ประธานสภาฯ เชิญท่านดาราณีค่ะ 
นางสาวดาราณี กราบเรียนประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ในระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติขออนุมัติ
แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถนนสายบ้านโคก
กลาง หมู่ 8 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี งบประมาณ 3,000,000 บาท จากเดิมกว้าง 6 เมตร ยาว 
1,450 เมตร เมื่อสักครู่ท่าน ผอ.กองช่าง ได้อธิบายว่า จากเดิมท่ีความกว้างและความยาวลดลง 
เนื่องจากว่า สภาพการจราจรทำให้ต้องเกิดก่อสร้าง ถูกไหมค่ะ ความเข้าใจของพวกเรา เพราะว่า
ท่านล้อตัวหนังสือกันมาหมดเลยก็คือ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจาราจร Asphaltic Concrete  
จากเดิมนะคะ และขอเปลี่ยนแปลงใหม่ ก็ยังใช้คำว่า ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจาราจร Asphaltic 
Concrete มันเหมือนกันไหมค่ะ มันเหมือนกับถ้าปรับปรุงก็คือทำให้ดีขึ้น ถ้าสร้างก็คือ ก่อสร้างไหม
ค่ะ ยังไงฝากด้วยค่ะ เพราะว่างานท่ีลดลงประมาณ 500 เมตร ทำให้พี่น้องประชาชนเสียประโยชน์
นะคะ 500 เมตร ถ้าได้เพิ่ม 500 เมตร พวกเรายินดีนะคะ แต่ลดลงไปถึง 500 เมตร ตรงนี้ก็อยาก
ให้มีคำอธิบาย สมาชิกสามารถอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนได้ว่า จากที่ได้ถึงเกือบ 1,500 เมตร  
แต่ลดลงเหลือ 900 เมตร มันทำให้พี่น้องประชาชนเสียผลประโยชน์ไปอย่างมากนะคะ ยังไงฝาก
ทางท่านผู้บริหารและทางกองช่างได้อธิบายทั้งหลักการและเหตุผลและวิธีการช่างให้สมาชิกได้รับ
ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงค่ะ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดทุกท่าน เด๋ียวจะขออนุญาตให้ท่านปลัด อบจ.เป็นผู้ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ เชิญท่านปลัดค่ะ 
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ปลัด อบจ. เรียนท่านประธานสภาครับ ท่านสมาชิกครับ ถนนเส้นดังกล่าว เมื่อเวลามันผ่านไป พื้นผิวดังกล่าว 
การ Over-Lay ก็คือ การปูผิวทับหน้าประมาณ 4 เซนติเมตร พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปูผิว
ทับหน้า 4 เซนติเมตร ก็คงจะเป็นพื้นท่ีท่ีไม่พังมากเท่าไหร่ เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือเดินทางไม่สะดวก 
เป็นการปรับปรุงผิวจราจร นั่นคือ การปูผิวแบบ Over-Lay แต่ปัจจุบันนี้จุดที่เราจะไปดำเนินการ
ดังกล่าว มันได้อยุ่ในสภาพนั้นครับ มันกลายเป็นถนนท่ีมีพื้นทางท่ีมันมีความชำรุดการท่ีท่านจะไป
ทำแบบ Over-Lay ในเวลาปัจจุบันนี้ มัน Over-Lay แล้วใช้ไปสักพัก ผิวจราจร 4 เซนติเมตร ล่อน
หายหมดแน่นอนครับ เพราะฉะนั ้นมันก็มีความจำเป็นที ่เราจะต้องปรับปรุงแบบเพื ่อจะให้
ดำเนินการพื้นทางให้มีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งกระบวนการที่ดำเนินการดังกล่าว เขาเรียกว่า การ 
Recycling มีการเพิ่มหินคลุกในชั้นหินคลุกและมีการกัด เรียกว่า อินเพลทในพื้นที่ เพื่อที่จะให้มี
ความลึก ทำให้พื้นทางมีความมั่นคงแข็งแรงขึ้น เราถึงจะปูผิว Over-Lay 4 เซนติเมตร ซึ่งจะเห็นได้
ว่า มีงานเพิ่มเติมมา งานปรับปรุงเส้นทางเห็นชัดว่า เพิ่มเติมข้ึนมาแน่นอน แต่งานปูผิว Over-Lay 
ก็ยังคงสภาพเดิมอยู่ ก็ยังคงต้องปูอยู่เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ราคาของการทำงาน 
มันต่างกัน ซึ่งมันเลยก็ทำให้ระยะทางความกว้างอาจจะได้น้อยลง และความยาวอาจจะไดน้้อยลง 
แต่เรามั่นใจว่า การทำงานโดยการแก้ไขแบบนี้จะทำให้ถนนมีความมั่นคงแข็งแรงและใช้งานได้
ทนทานกว่าเดิมครับ เรียนท่านประธานสภาครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านดาราณีค่ะ 
นางสาวดาราณ ีกราบเรียนประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ขอบคุณท่านปลัดท่ีได้อธิบายวิธีการ
ทำงาน จริง ๆ แล้วถามว่าสมาชิกทราบไหม ทราบค่ะ แต่เมื่อมันเสียหายมาก ก็เปลี่ยนแปลงการ
ทำงาน แต่ดิฉันอยากจะสะท้อนให้เห็นว่า ขออนุญาตย้อนกลับไปที่วาระที่ 4 ได้ง านเพิ่ม เราไม่
อภิปรายค่ะ เพราะประชาชนได้ประโยชน์เพิ่ม แสดงว่ามันต้องมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งท่ีตัดออกไป 
แล้วได้ระยะทางเพิ่ม อันนี้เข้าใจได้นะคะ พอมาวาระที่ 5 ท่านชี้แจงว่า พื้นผิวเดิมเสียหายมาก  
จน Over-Lay ไม่ได้ จนฉาบผิวทับไม่ได้แล้ว ดิฉันก็เลยอยากสะท้อนให้เห็นว่า กระบวนการทำงาน
ของกองช่าง ไม่ว่าจะเป็นการออกไปดูหน้างาน หรือกระบวนการทำงานของการจัดซื้อจัดจ้างของ
พวกเราเอง ทำให้ระยะเวลาในการที่เราจะซ่อมได้ระยะทางเพิ่มขึ้น แต่ว่าเรากลับยืดระยะเวลา  
ทำให้งานของพวกเราเสียหายมากขึ้น เกิดการเสียหายชำรุดของถนน อันนี้เป็นสิ่งที่ตัวดิฉันเอง
อยากสะท้อนให้สภาพวกเราได้ฟังกันนะคะ จริง ๆ แล้ว ถามว่าวิธีการทำงานเห็นว่าปรับลดไป  
ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมัน ค่าขนดิน อะไรทุกอย่าง มันก็คงจะปรับลดตามปัจจุบัน แต่อยากจะสะทอ้น
ให้เห็นว่า การทำงานของพวกเราเอง อยากให้กองช่างลงไปดูพื้นท่ีจริงนะคะว่า พื้นผิวนั้นเหมาะสม
กับงานแบบใดและเรื ่องการจัดซื้อจัดจ้างเราควรจะเร่งไหม แทนที่เราจะได้ระยะทางที่ยาวขึ้น  
แต่เรากลับได้ระยะทางท่ีมันน้อยลง ทำให้พี่น้องประชาชนเสียผลประโยชน์นะคะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านธนพลค่ะ 
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นายธนพล เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ต้องขอบคุณท่านสมาชิกที่ช่วยอภิปราย
เพิ่มเติมครับ ท่านดาราณี แต่สิ่งที่ผมสะท้อนในเรื่องนี้คือ เรามีข้อมูลน้อยในการให้สภาพิจารณา 
ผมเคยเกริ่นเรื่องนี้มาโดยตลอดว่า เวลาเอาเอกสารเข้าวาระการประชุม เอกสารบางส่วนก็ส่งไปก่อน 
ผมก็พยายามจะหาเอกสารที่ประกอบเรื ่อง ถ้าได้รับคำอธิบายตามที ่อธิบายมาก็น่าพึงพอใจ 
อยู่ครับ แต่สิ่งที่ได้เราไม่เห็นเอกสารประกอบว่า ปริมาณมาตรการหรือคุณภาพอะไรที่มันเกิดขึ้น 
ตัวเลขที่ล้อคำกันมาทั้งหมด เสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนระยะทาง เปลี่ยนอะไรตรงนี้ ซึ่งมันก็บ่อยครั้ง  
ผมไม่อยากอภิปรายในส่วนที่มันเป็นประโยชน์กับพี่นองประชาชน เพราะตรงนี้คือเงินเหลือจ่าย
ต้ังแต่ปี 66 ซึ่งเราจะทำงบประมาณปี 68 กันแล้ว พอมันล่าช้าผ่านฤดูฝนผ่านอะไรมา ก็ต้องเล่าถึง
เรื ่องจัดซื้อจัดจ้างเรื ่องเดิม จนมาในที่สุดเราค่อยมาเปลี่ยนแปลง ตรงนี้ครับ ผมก็เลยบอกว่า  
เวลาประชุมสภามันก็บังคับสภาท่ีจะต้องให้ฝ่ายบริหารได้ทำงานได้เร็ว ราบรื่นขึ้น แต่ส่ิงท่ีสภาได้รับ
ก็คือ เอกสาร 2 ฝั่ง ล้อคำหนังสืออย่างนี้ ผมบอกว่า บางทีสภาเราเองก็อึดอัดใจนะครับ อึดอัดใจ 
ท่ีจะเห็นบริบท เพราะเราเอาใจใส่ครับว่า เอกสารถ้าส่งให้ผมรับ ก็ดูบ้าง สมาชิกก็ถาม แต่พอมันอยู่
ใกล้เราก็มีโอกาสได้ศึกษา ผมก็เลยบอกว่า ถ้าเป็นไปได้ธรรมดามันต้องมีแบบแปลนประมาณการ
เข้ามาร่วมในการพิจารณาด้วยนะครับว่าเราได้ส่ิงท่ีดีขึ้นกว่าเดิมไหม อย่างเปล่ียนแปลงงบประมาณ
เปลี่ยนข้ามไปเลย ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เราก็ยกให้จากตู้จากคอมพิวเตอร์ไปเป็นกล้อง เราก็ยกให้ถ้ามี
ความจำเป็น แต่ถ้าเอกสารมันไม่ครบ เหมือนกับเราผูกอะไรมาตั้งแต่บ้าน แต่ถ้ามีสิ่งดี ๆ ที่ได้รับ
คำอธิบายอย่างท่ีท่านปลัดได้นำเสนอมันก็โอเคครับ ตรงนี้ผมใคร่ขออนุญาตว่า รอบต่อ ๆ ไป หรือ
ครั้งต่อไป มันก็น่าจะให้สภาของเราได้มีโอกาสได้รับเนื้อหา เพราะเราพิจารณางบประมาณของ
แผ่นดิน เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ดังนั้นเราต้องทำหน้าท่ี อย่าโกรธ อย่างคิดว่าผมมาทำ
ให้มันเกิดบรรยากาศอย่างนี้ ผมเองก็อยากให้ส่วนราชการที่เราทำงานร่วมกันช่วยให้บรรยากาศ
ของการประชุมสภามันราบรื่น ท่ีผ่านมาก็ผ่านไป ไม่มีปัญหานะครับ ใครอภิปราย ผมก็เลยบอกว่า 
ถ้ามันเป็นอย่างนี้ ถ้าเป็นประโยชน์เรายกเร็ว แต่ถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้ เราถึงได้ติดขัด จึงนำเรยีน
ท่านประธานได้ทราบ ฝากไปถึงฝ่ายบริหาร และส่วนราชการที่ต้องให้สภาเราได้มีส่วนรับผิดชอบ  
ก็มีส่วนราชการหลายฝ่ายท่ีเขามาดู ผมเองก็ไม่อยากให้เราเป็นตรายางนะครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียบเชิญค่ะ เชิญท่านนายกช้ีแจงค่ะ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดทุกท่าน จริง ๆ แล้ว เราก็เห็นตรงกันครับว่า เงินทุกบาทเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชน
เราต้องใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด ผมก็เชื่อว่าการขอแก้ไขในญัตตินี้ ก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน 
อย่างท่ีท่านปลัดท่านได้อธิบายไป แต่ถ้าเราทำตามญัตติแบบท่ีเราขออนุมัติญัตติไปครั้งก่อน อาจจะ
ส่งผลเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้ถนนเส้นนี้มากกว่าที่เราจะทำแบบใหม่ด้วยซ้ำไป  
ก็เลยคิดว่า เพื่อเป็นประโยชน์เราก็นำเสนอมาขอสภา เพื่อแก้ไขในญัตตินี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ 
และใช้งานถนนเส้นนี้ได้คุ้มค่ามากกว่าที่จะทำจากเดิม ผมเองก็ฝากทางเจ้าหน้าท่ี เรา ปกติแล้ว 
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การทำงานต้องประสานกับสมาชิกในพื้นที่ให้รับทราบและให้เข้าใจตรงกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา  
ในการเกิดข้อสงสัย ส่วนข้อฝากของท่าน เดี๋ยวผมจะนำไปปรับรุงให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ต่อไป
รายละเอียดต่าง ๆ แนบให้กับสมาชิกเพื่อทราบด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุม 
นะคะ เชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้าง กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง กรุณายกมือค่ะ ไม่มี
นะคะ เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  33       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6  

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 (ที่ได้กันเงินไว้แล้ว) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว) 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี 6 ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติ จำนวน 2 เรื่อง คือ 1. ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง
คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ท่ีได้กันเงินไว้แล้ว) 2. ญัตติขออนุมัติ
แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงินไว้แล้ว) เราจะพิจารณาญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ท่ีได้กันเงินไว้แล้ว) ก่อนนะคะ เชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 

นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ได้กันเงินไว้แล้ว) แผนงานการเกษตร  
งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (ท่ีได้กันเงินไว้แล้ว) แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตามความในข้อ 30  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ได้กันเงินไว้แล้ว) แผนงาน
การเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอกห้วยผือโป๊ด หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร) จำนวน 500,000 บาท เนื่องจากแบบเดิมนั้น  
ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที ่ได้กันเง ินไว้แล้ว) เพื ่อความเหมาะสมในการขุดลอก  
ให้สอดคล้องตามสภาพพื ้นที ่ในปัจจุบัน ดังนี้  ข้อความเดิม ข้อ 1.1.5 ขุดลอกห้วยผือโป๊ด  
บ้านผือโป๊ด หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร) 
จำนวน 500,000 บาท ขนาดกว้าง 9.00 – 15.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร จุดเริ่มต้น 15°33'48.4"N 
103°53'03.7"E จุดสิ้นสุด 15°33'26.5"N 103°53'15.6"E ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 105/2566 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2567) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม 
(ครั ้งที ่ 1) ข้อที่ 103 หน้าที่ 37 กองป้องก้นและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 500,000 บาท  
ข้อความใหม่ ข้อ 1.1.5 ขุดลอกห้วยผือโป๊ด บ้านผือโป๊ด หมู่ท่ี 2 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 500,000 บาท ขนาดปากกว้าง 15.00 - 30.00 เมตร ระยะทางยาว 
410 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 265/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 2) ข้อท่ี 103 
หน้าท่ี 37 กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 500,000 บาท จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่กันเงินไว้แล้ว)  
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่กันเงินไว้แล้ว) ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ เลขานุการสภาฯ 
ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ท่ีกันเงินไว้แล้ว) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่กันเงินไว้แล้ว) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุม 
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มีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (ท่ีกันเงินไว้แล้ว) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  33       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ท่ีกันเงินไว้แล้ว) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว) เชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 

นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว) แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
งบลงทุน ค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  ตามความในข้อ 30  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างเครื่องเล่นโหนสลิง (Zipline) หอชมเมือง (รูปโหวด) 
จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 15,000,000 บาท เนื่องจากคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงาน
ก่อสร้าง พบปัญหารูปแบบรายการงานก่อสร้างบางรายการมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนและ 
บางรายการมีรายละเอียดที่ขัดแย้งกัน จึงขอแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว) ดังนี้ ข้อความเดิม ข้อ 2.1.89 
โครงการก่อสร้างเครื่องเล่นโหนสลิง (Zipline) หอชมเมือง (รูปโหวด) จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 
15,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเครื่องเล่นโหนสลิง (Zipline) หอชมเมือง 
(รูปโหวด) จังหวัดร้อยเอ็ด จากชั้น 35 ไปบึงพลาญชัย พร้อมชุดนิรภัยบุคคล จำนวน 50 ชุด  
พิกัดท่ีต้ัง 55°55'00"N 75°55'00"E เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแบบ อบจ.รอ. 
เลขท่ี 116/2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2564 ข้อท่ี 1 หน้าท่ี 523 กองช่าง 15,000,000 บาท ข้อความ
ใหม่ ข้อ 2.1.89 โครงการก่อสร้างเครื่องเล่นโหนสลิง (Zipline) หอชมเมือง (รูปโหวด) จังหวัด
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ร้อยเอ็ด จำนวน 15,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเครื ่องเล่นโหนสลิง 
(Zipline) หอชมเมือง (รูปโหวด) จังหวัดร้อยเอ็ด จากช้ัน 35 ไปบึงพลาญชัย พร้อมชุดนิรภัยบุคคล 
จำนวน 50 ชุด เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแบบ อบจ.รอ. เลขท่ี 262/2567 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม 
(ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2564 ข้อท่ี 1 หน้าท่ี 523 กองช่าง 15,000,000 บาท จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงินไว้แล้ว) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว) ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านธนพลค่ะ 

นายธนพล กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ใคร่ขออนุญาตนะครับในวาระนี้ 
ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอต่อสภาเป็นหลักการและเหตุผลอ่านยาว ๆ ผมใคร่ขออนุญาตทางท่าน
ประธานให้ฝ่ายบริหารอธิบายง่าย ๆ เล่าสู่สภาฟัง เพราะตัวนี้มันค้างนาน เราก็แก้กันบ่อย ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2565 เราก็กันเงินไว้มานาน คือถ้าอธิบายง่าย ๆ มันก็คงผ่านแล้วครับ แต่เรามาทำ
กันอยู่ตั้งนานมันก็ทำให้ค้างเต่ิงกันอยู่ ไม่ทราบว่าการจัดซื้อจัดจ้างเราจะดำเนินการให้มันเกิด 
มรรคผลได้เวลาไหน เพราะว่าผลงานหน้าตา เดี๋ยวเวลาหลุดออกไป ขอบคุณนะครับที่มีเอกสาร
ประกอบ ทำให้เราได้เห็นแต่ก็ดูร ูปแบบไม่ออก ในวาระที่ผ่านมาอาศัยการอธิบายประกอบ  
เพื่อยืนยันในบันทึกการประชุมรอบต่อไปเราก็ต้องเชื่อว่า บันทึกการประชุมเป็นตัวแบบแปลนใน
การนำเสนอ แต่ตัวนี้ใคร่ขออนุญาตครับ เราจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เมื่อไหร่จะได้สบายใจ  
นะครับว่า เป็นหน้าตาหอโหวด กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นหน้าตาของจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา  
ถ้าเราดำเนินการเร็ว เราอนุมัติกันมาตั้งนาน ใคร่ขออนุญาตให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี ้แจงต่อสภา  
เราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของ
เราต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ  

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงค่ะ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดทุกท่าน เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเครื่องเล่นโหนสลิง (Zipline) เป็นการอนุมัติก่อนท่ีผมจะ
เข้ามารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หลังจากที่ผมมารับตำแหน่งก็ได้มีคน
สอบถามผมมาเหมือนกันว่า ยังจะสนับสนุนการจัดสร้างเครื่องเล่นโหนสลิง (Zipline) หรือไม่ โดย
ส่วนตัวผมเอง ผมเองให้การสนับสนุนในการท่ีจะส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด แต่
การทำเรื ่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื ่องง่าย เนื่องจากว่า มันเป็นเรื ่องใหม่สำหรับพื้นที่ไม่ว่าจะในจังหวัด
ร้อยเอ็ดของเราเอง หรือภายในประเทศเราเอง ใช้คำว่า แทบจะไม่ค่อยมีเครื่องเล่นแบบโหนสลิง
มากนัก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเอกชนมากกว่า ซึ่งระเบียบข้ันตอนอะไรต่าง ๆ มันไม่เหมือนกับทาง
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ราชการ พอมาเป็นของราชการมันก็ทำให้เกิดปัญหา เพราะเราต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 
มาดูถึงความปลอดภัย ดูทุกเรื่องท่ีมันเกี่ยวข้อง เนื่องจากว่า การเล่นเครื่องเล่นนี้มันมีความเส่ียงกับ
อันตรายอยู่เหมือนกัน ซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ก็มีการถกเถียงกันหลายครั้ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการร่าง TOR มีการสอบถามถึงความปลอดภัยต่าง ๆ ที่ล่าช้าเนื่องจากว่า ต้อง
หาข้อมูลหรือใช้คำว่า หาการรับรองจากส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรองรับในการท่ีร่าง TOR ขึ้นมา ทำให้
การสร้างเครื่องเล่นโหนสลิงในครั้งนี้มันล่าช้าไป ซึ่งผมเองก็ได้เฝ้าติดตามและสอบถามอยู่ตลอด
เพราะผมเองก็อยากเห็นเหมือนกันว่า เครื ่องเล่นโหนสลิงที่เกิดขึ ้นมาในจังหวัดร้อยเอ็ด จะมี
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม และเล่นเครื่องเล่นโหนสลิง (Zipline) ของเราเป็นจำนวนมากน้อยขนาด
ไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสร้างเครื่องเล่นโหนสลิง (Zipline) ครั้งนี้ เป็นความตั้งใจอย่างมาก
ของทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว ท่านนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
ท่านนายกบรรจงเอง ท่านก็บอกว่า สร้างเสร็จเมื่อไหร่ ท่านจะขอเป็นคนแรกในการท่ีจะโหนสลิงลง
มา ผมก็เลยพูดบอกว่า ผมเองก็จะคอยเป็นกองเชียร์อยู่ข้างล่าง ให้ท่านนายกบรรจงเป็นคนโหนก็
แล้วกัน ส่วนรายละเอียดเด๋ียวจะให้ทานปลัดได้ช้ีแจงครับ ขออนุญาตให้ท่านปลัดช้ีแจงครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านปลัดค่ะ 
ปลัด อบจ. เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดครับ อยากจะเล่าถึง

ที่มีความต่อเนื่อง อันดับแรก เป็นเรื ่องที่มีการตีความกันอยู่พอสมควรว่า เครื ่องเล่นโหนสลิง 
(Zipline) มันเป็นงานก่อสร้างหรือเป็นงานซื้อ ซึ่งเป็นรายละเอียดในเรื่องระเบียบกฎหมาย เราก็ใช้
เวลาอยู่พอสมควรในการท่ีเราหารือไปท่ีกรมส่งเสริมฯ เพื่อจะให้ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายวิเคราะห์
ว่างานดังกล่าว จะเป็นงานซื้อหรือเป็นงานก่อสร้าง เพราะมันจะมีผลต่อการจัดซื ้อจัดจ้าง 
ในกระบวนการตัดราคากลางด้วยนะครับ ซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควร แต่ขณะนี้กรมส่งเสริมฯ ก็ได้ตอบ
ให้เราทราบแล้วว่า เครื ่องเล่นโหนสลิง (Zipline) เป็นงานก่อสร้าง เพราะถือว่ากระบวนการ
ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรต่าง ๆ มันเป็นส่วนท่ีทำพร้อม ๆ กัน เขาก็เลยตีความว่า เป็นงาน
ก่อสร้าง พอเป็นงานก่อสร้างมันก็เลยทำให้เราถึงจะเริ่มต้นกระบวนการซื้อจ้างได้ เพราะมันเกิด
ความชัดเจนแล้ว เราก็เลยต้ังคณะกรรมการ TOR ในการท่ีจะกำหนดคุณลักษณะของส่ิงท่ีเราจะมา
ดำเนินการ ปรากฏว่า ส่ิงท่ีเราพบเจอก็คืออย่างท่ีท่านนายกได้กล่าวไปในท่ีประชุม มันมีความแคลงใจ
อยู่ว่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเราปรากฏในแบบ มันมีความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหน เพราะว่า เครื่อง
เล่นโหนสลิง (Zipline) ท่ีมีความยาวขนาดนี้ ระดับ 300 – 400 เมตร ในประเทศไทย ยังไม่มีครับ 
เราก็คงจะเห็นท่ีเขาใหญ่บ้าง อะไรบ้างประมาณ 25 เมตร ประมาณนั้น หรือเห็นท่ีจังหวัดเชียงราย
ก็ประมาณนั้น เราก็เลยขอความร่วมมือท่านโยธาธิการจังหวัดเป็นประธาน ในกระบวนการกำหนด 
TOR และหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาประกอบในชุดของคณะกรรมการกำหนด TOR ก็เลยมีข้อสรุปมา
ทบทวนดูแบบใหม่ทั ้งหมด ปรากฏว่า ม ันยังม ีความไม่ช ัดเจนอยู ่  ไม ่ว ่าจะเป็นเร ื ่องเส้ือ  
ชูชีพ หมวกกันน็อค ระบบรอก ระบบสลิง ก็เลยมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงใหม่ท้ังหมด เพื่อท่ีจะให้มี
มาตรฐาน มีความปลอดภัยในกระบวนการใช้ นั่นคือท่ีมาท่ีไปท่ีทำให้กระบวนการมันล่าช้า ถามว่า 
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เมื ่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที ่เราต้องการตั้งแต่สภาให้ความกรุณาแก้ไขครั้งนี้แล้ว เราก็มั ่นใจว่า  
ในกระบวนการซื้อจ้างของเราคงไม่ช้าแล้ว หลังจากนี้ไปคงต้องไปสู่กระบวนการตั้งคณะกรรมการ 
TOR ขึ้นมา ออก TOR ใหม่ตามแบบที่เราได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ตั้งคณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง และจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่ากระบวนการดังกล่าวนี้หลังจากนี้ไป หลังจากที่สภาอนุมัติ
แล้ว การจัดซื้อจัดจ้างก็คงใช้เวลาไม่เกิน 45 วัน หรือ 2 เดือน ก็คงแล้วเสร็จครับ ท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านธนพลค่ะ 
นายธนพล เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ก็เป็นท่ีชัดเจน ขอบคุณมากครับ กระจ่าง
ขึ้น เพราะว่า ถ้าไม่สอบถามไม่ได้รับคำอธิบาย ถ้าเราอนุมัติ เวลาก็คงรวดเร็วขึ้น แต่ถ้าได้อย่างนี้ 
บรรดาสมาชิกและส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีเข้ามาร่วมประชุมจะได้มั่นใจนะครับว่า การกำหนด TOR 
การจัดซื้อจัดจ้างจะได้ดำเนินการ ก็คงจะเห็นหน้าตาในช่วงการก่อสร้างและการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารและท่านปลัดท่ีช้ีแจงต่อสภาครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสุนทรค่ะ 
นายสุนทร ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สำหรับญัตตินี้เป็นเรื่องน่ายินดีกับพี่น้องชาว

จังหวัดร้อยเอ็ด จริง ๆ แล้วผมไม่อยากรบกวนเวลาสภามากนักนะครับ แต่ผมดีใจว่า โครงการนี้มัน
สามารถเดินหน้าได้นะครับ ทั้ง ๆ ที่เราอนุมัติงบประมาณตั้งแต่ปี 2565 แต่ก็ล่าช้ามาถึงปี 2567  
ก็เข้าใจดีครับว่า การก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ ต้องมีความปลอดภัยเป็นศูนย์กลาง การกำหนด TOR 
ต่าง ๆ มันจึงล่าช้า แต่ก็เข้าใจว่า หลังจากท่ีเราศึกษารายละเอียดต่าง ๆ แล้ว เราจึงไปกำหนด TOR 
ขึ ้นมาใหม่ สำคัญที ่สุดก็คือว่า จังหวัดร้อยเอ็ดของพวกเราไม่มีจุดแลนด์มาร์คที ่สำคัญเลย  
ก็มีหอโหวดที่จะเป็นสิ่งที่เชิดชูตาพอที่จะอวดอ้างจังหวัดอื่นได้ว่า เดินทางมาจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว 
มาท่องเที่ยวหรือมาดูงานต่าง ๆ มันมีจุดไหนบ้างที่จะพอดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้นะครับ ผมมี
ข้อมูลคร่าว ๆ ว่า ตั้งแต่ก่อตั้งหอโหวดมา เดือนนี้เข้าสู่เดือนที่ 38 ปรากฏว่า หลังจากที่เราสร้าง  
หอโหวดมา เราสามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดได้มากถึง 2.2 ล้านคน 
ท่านทราบไหมครับว่า รายได้ที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดเก็บได้ท้ังหมด ตอนนี้จัดเก็บค่าเข้าชมได้
ทั้งหมด 60.2 ล้านบาท ซึ่งถือว่า เป็นจำนวนเงินที่มากพอสมควรในการที่จะพัฒนาเมืองไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีจะส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด จึงได้สนับสนุนงบประมาณสร้างเครื่องเล่นโหนสลิง (Zipline) วงเงิน 15 ล้าน
บาท ผมว่าสามารถที่จะต่อยอดดึงนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 2.2 ล้านคน ที่ผ่านมา 38 เดือน  
นั่นหมายความว่า เงิน 60.2 ล้านบาท ก็ต้องเพิ่มมากขึ้น ต้องขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ถึงแม้เราจะเป็นจังหวัดท่ีไม่มีแหล่งท่องเท่ียวพอท่ีจะดึงดูดนักท่องเท่ียวได้มากนัก แต่เราก็พยายาม
ที่จะส่งเสริมให้มีสิ่งต่าง ๆ  ที่จะสามารถนำเงินเข้ามาสู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ขอบคุณฝ่ายบรหิาร 
ขอบคุณครับ 

 



22  |  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอ้ยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านนายกค่ะ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด ต่อเรื่อง Zipline หรือแม้แต่เรื่องอื่น ๆ นะครับ ใช้คำว่า ผมเป็นคนท่ีมองภาพรวมเป็นหลัก
แม้ว่าต่อกรณีเรื่องนี้ เรื่อง Zipline เป็นการอนุมัติจากสภาก่อนท่ีผมจะเข้ามาดำรงตำแหน่ง ในห้วง
เวลาของผู้บริหารท่านอื่น อย่างที่ผมได้นำเรียนก็มีหลายคนสอบถามว่า นโยบายของผมยังจะ
ดำเนินการเรื ่อง Zipline อยู่หรือไม่ ผมก็นำเรียนอย่างนี้ว่า ทุกโครงการ ทุกเรื ่อง ถ้ามันเป็น
ประโยชน์กับที่น้องประชาชน ผมไม่เคยเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้อง แม้แต่กรณีเรื่อง Zipline 
หรือแม้แต่ช่วงที่ผมเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นนายก อบจ.ทางเทศบาลที่ขอความ
อนุเคราะห์งบประมาณในเรื่องต่าง ๆ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด อะไรท่ีเป็นประโยชน์กับพี่น้อง
ประชาชน อะไรที่เป็นประโยชน์กับจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา อะไรที่เป็นประโยชน์กับการท่องเที่ยว 
ผมไม่ติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม้แต่ตัวผมเอง แม้แต่นายกบรรจงเอง เราก็พูดเสมอ ผมก็พูดเสมอ 
ในท่ีสาธารณะบอกว่า พวกผมในทางการเมืองแล้ว ไม่เคยทำงานทางการเมืองร่วมกัน บางช่วงบาง
จังหวะเวลา เราแข่งขันทางการเมืองกันด้วยซ้ำไป แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องประโยชน์ของจังหวัดร้อยเอ็ด
ของเรา พวกเราเห็นตรงกันว่า อะไรที่สามารถทำให้บ้านเมืองของเรามีความเจริญได้ เราจะทำกัน
อย่างเต็มที่ ผมจึงพยายามผลักดันเรื่อง Zipline ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ ๆ ติดตามสอบถาม 
อยู่ตลอด ติดขัดตรงไหนเราก็พยายามหาทางแก้ไขปัญหาและนัดทางเทศบาลมาประชุมร่วมกัน
หลายครั้ง สืบเนื่องจากที่มันล่าช้า จนวันนี้ถือว่า เราได้ข้อสรุปและเห็นตรงกันทุกอย่าง แม้แต่
คณะกรรมการที่จะตั ้งมาเป็นคนร่าง TOR เขาก็ได้ข้อสรุปแล้ว ก็ถือว่าเป็นเรื ่องดีกับพี่น ้อง
ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดครับ ขออนุญาตนำเรียนท่ีประชุมครับ 

 ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีสมาชิกอภิปรายจะถาม
มติจากท่ีประชุมค่ะ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว) กรุณายก
มือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมติั
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขยายเวลาการ
เบิกจ่ายเงินไว้แล้ว) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแกไ้ข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงินไว้แล้ว) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  33       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว) 
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ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  หน้า 281 ข้อ 1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1.1.1 ค่าเต ็นท์ผ้าใบทรงโค้ง งบประมาณ 
100,000 บาท ข้อความเดิม หลังคาคลุมด้วยผ้าใบคูนิล่อน เคลือบพีวีซี หนาไม่น้อยกว่า 0.50 
เซนติเมตร ข้อความใหม่ หลังคาคลุมด้วยผ้าใบคูนิล่อน เคลือบพีวีซี หนาไม่น้อยกว่า 0.50 
มิลลิเมตรเพื่อให้รายละเอียดคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายถูกต้องตามข้อเท็จจริง การเปล่ียนแปลง
คำชี้แจงครั้งนี ้อยู ่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที ่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงไป   
จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง
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งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  33       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8 

ระเบียบวาระที่ 8  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง และแผนงานงบกลาง  
งานงบกลาง) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง และแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
ประเภทเงินสำรองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  หลักการ  
เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภท
เงินสำรองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ 
โอนลดงบประมาณ 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 334 ข้อ 2.2.37 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete แยกทางหลวงชนบท 4078 - บ้านนาวี -บ้านสีเสียด ตำบล
ศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ – บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
งบประมาณต้ังไว้ 17,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,664 เมตร หนา 0.04 
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 111/2567 ขอโอนลดงบประมาณ 
17,000,000 บาท 2. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย งบประมาณตั้งไว้ 
24,445,000 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 16,850,000 บาท  รวมขอโอนลดงบประมาณ 
33,850,000 บาท เนื่องจากกองช่างได้สำรวจถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
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จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ถนนมีความชำรุดเสียหายจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเร่งด่วน และมีถนนบางสายท่ีพื้นท่ี
ทับซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จึงมีความจำเป็นโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 33,850,000 บาท  โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  งบลงทุน ค่าที ่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ 1.1 โครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอ 
โพนทอง - บ้านสีเสียด - บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย - ทางหลวงชนบท 4078 อำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด งบประมาณ 17,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,900 เมตร หนา 
0.04 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 261/2567 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2566 ข้อ 59 
หน้า 382  1.2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางหลวงชนบท 
รอ.4065 - บ้านหนองแข่น หมู ่ที ่ 14 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
งบประมาณ 2,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ระยะทางยาว 670 เมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 255/2567 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ข้อ 31 หน้า 368   
1.3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านไชยวานตำบลนาเลิง - 
บ้านนาเรียง ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 2,000,000 บาท ขนาด  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ระยะทางยาว 855 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เลขท่ี 256/2567 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่ 2/2567 ข้อ 149 หน้า 200   1.4 โครงการปรับปรุงถนน  
ลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านใหม่สถานี หมู่ที่ 11 ตำบลสว่าง - สามแยกทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 2136 - บ้านกุดก่วง หมู่ที่ 4 ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด งบประมาณ 1,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 257/2567 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่ 2/2567 ข้อ 44  
หน้า 18  1.5 โครงการปรับปร ุงถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางจากทางหลวง  
สายบ้านคางฮุง ตำบลธวัชบุรี - ทางหลวงหมายเลข 23 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 
2,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 259/2567 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2567 ข้อ 340 หน้า 254  1.6 โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางจากทางหลวง หมายเลข 23 ช่วงร้อยเอ็ด - เสลภูมิ 
ถึงบ้านท่าเย่ียม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 3,100,000 บาท ขนาด
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ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขท่ี 
250/2567 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2/2567 ข้อ 1 หน้า 1 2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 
2.1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจารจร Asphaltic Concrete สายบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 8 ตำบล
บัวแดง - บ้านหนองส่วย หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 
5,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 1,850 เมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 254/2567 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 ข้อ 27 หน้า 12  2.2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจารจร Asphaltic Concrete สายบ้านท่าสะแบง ตำบลมะบ้า - บ้านนาแพง ตำบล
บึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 1,750,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทางยาว 580 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขท่ี 
258/2567 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2567 ข้อ 14 หน้า 17 รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 33,850,000 บาท 
จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
และแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใด
จะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านธนพลค่ะ 

นายธนพล เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ซึ่งหลักการและเหตุผลท่ีทางฝ่ายบริหารได้
เสนอในญัตตินี้ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง และแผนงานงบกลาง งาน 
งบกลาง) ใคร่ขออนุญาตเรียนสอบถามและขอข้อกระจ่างนิดหนึ่งในเหตุการณ์อย่างนี้ งบกลาง  
ของเราก็เชื่อครับว่า ฝ่ายบริหารของเราคงตริตรองแล้วว่า น่าจะเอามาใช้ได้ แต่เรายังอยู่กลาง
ปีงบประมาณ แต่ไม่แน่ใจนะครับว่า ในส่วนท่ีเรายังไม่ทำข้อบัญญัติตัวใหม่ เรามีเพียงพอต่อการใช้
จ่าย หากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสิ่งที่เราคาดการณ์ไม่ได้ เพราะตอนนี้ฮีทสโตรก (Heat Stroke) 
ความร้อนสูงอะไรเกิดขึ้น เราอาจจะต้องมีภารกิจที่จะต้องใช้จ่ายไหม เป็นเบื้องต้นนะครับ ให้ทาง
ฝ่ายบริหารได้มองถึงงบกลางที่หากเกิดเหตุปัจจุบันทันด่วนเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนของ เราใน
จังหวัดร้อยเอ็ด ประการแรกนะครับ ประการที่ 2 ผมใคร่ขออนุญาตการจัดงบประมาณไม่ว่าครับ
ในส่วนที่ทางฝ่ายบริหารคงไปดูต่าง ๆ มา แต่สิ่งที่ผมอยากสะท้อน ผมเองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
ในเขตพื้นที่พนมไพร โดยเฉพาะเส้นทางที่เป็นเส้นหลักของเราคือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ร้อยเอ็ด ผมเล่าให้ฟังคือ บ้านกุดน้ำใส นาชมและต่อไปถึงหนองน้ำขุ่น ซึ่งเป็นเส้นทางของ อบจ.รอ.
ของเรา ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการไป และยังเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ ผมใคร่ขอ
อนุญาตเวลาตั้งงบประมาณ เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราคือขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดของเรา น่าจะได้รับกาจัดสรรก่อนหรือไม่ หรือมองส่ิงประกอบของความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชนที ่ทางฝ่ายบริหารได้เห็นหรือได้ร ับการร้องเรียนจากพี่น ้องประชาชนท่ี
เดือดร้อนและจัดเข้ามาใคร่ขออนุญาตอีกประการหนึ่งคือว่า ถ้าอย่างนี้ในการจัดสรรบางทีเรามีช่าง
ประจำพื้นท่ีท่ีมันเดือดร้อนจริง รถท่ีเขาใช้งานท่ีผมอภิปรายตลอดก็คือ ถนนพุพังเพิ่มขึ้น ๆ ท่ีเป็น
ส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา อยากให้อย่างน้อย ๆ ถ้าไม่ได้รับการจัดสรร
ตรงนี้น่าจะซื้อวัสดุที่เรากล่าวถึงเมื่อครั้งก่อน ให้ไปแก้ไขในส่วนที่เป็นถนนของเรา มันจะเป็นผลดี
ขึ้น อันนี้ผมใคร่ขออนุญาตหารือและในญัตตินี้ ส่วนประการสำคัญเวลาต้ังจ่าย ผมก็ดูเทียบในส่วนท่ี
การสำรวจช่างจะว่าอย่างไรก็ช่าง แต่ในส่วนท่ีผมสังเกตดู ถนนทุกเส้นถ้าคราว ๆ หลักของมันก็คือ
ตัวละประมาณ 2 ล้าน แต่ระยะทางไม่เท่ากันอีก โดยเส้นทางไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ 2 ที่อำเภอ 
อาจสามารถ โพนเมือง ก็คงไม่ห่างจากเสลภูมิ และต่อมาก็ธวัชบุรี ทุ่งเขาหลวง ราคาประมาณ 2 
ล้านเท่ากัน แต่ระยะทางก็ไม่เท่ากัน จะบอกว่าโดยทักษะของช่างหรือวิธีออกแบบ และไม่มีความ
หนานะครับ หรือมันต้องพูดถึงปริมาณไม่น้อยกว่ากี่ตารางเมตร ต้องมีข้อเทียบเคียง เลขเขียนมา 
บอกว่า ตามแบบเท่านั้นเท่านี้ แต่มันก็เป็นแบบนี้ล่ะครับว่า ลงตัวเลขแล้วไม่ balance กัน หรือไม่
ตรงกันกับแนวความคิดของเรานะครับว่า ถ้าจะอธิบายก็คงจะอธิบายประกอบว่า มันเป็นหลักของ
ช่าง ถ้าหลักของช่างก็ต้องมีตัวอ้างอิง ผมถึงติงตลอดว่า การใช้ข้อมูลในการนำเสนอบางทีมันเทียบ
กันก็เห็นครับว่า เส้นทางบางตัวก็บอกความหนา มีตัวเดียวนะครับที่บอกความหนา โครงการที่ 1 
งบประมาณ 17 ล้านบาท ก็บอกความหนา 0.04 เมตร เมื่อครั้งวาระที่ผ่านมาเราแก้ไขในเรื ่อง
มิลลิเมตรกับเซนติเมตร แต่ตรงนี ้ความหนาของเราไม่ได้บอก ปริมาณเราก็ไม่ได้บอก เวลา
ดำเนินการก็คงจะบอกว่า สภาผ่านให้แล้ว แต่รายละเอียดของแบบแปลนประมาณการไม่ได้บอก
ตรงนี้ ดังนั้น ปริมาณงานเนื้องานประเภทเดียวกันทั้งหมด ก็เป็น Asphaltic Concrete ทั้งหมด 
ตรงนี้ก็เป็นข้อท้วงติง ที่ผมต้องทำอย่างนี้เพราะว่า ก็ฝ่ายบริหารขอมา สภาก็ต้องให้ แต่ถ้าจะให้  
ก็อยู่ที่ความเดิมที่ผมนำเสนอว่า ทำไมเวลาเอาเข้าสภาต้องให้สภามายกโดยที่ข้อละเอียดมันไม่มี 
มันก็ซ้ำ ๆ อยู่ท่ีเดิม ผมใคร่ขออนุญาตนะครับว่า ทำแบบนี้มันก็มัดมือ เรามาเปิดวิสามัญแล้วมัดมือ
ให้พวกเราทำกันอย่างนี้ ผลประโยชน์ตกต่อประชาชนจริงครับ แต่บางทีเวลาเราอนุมัติเราก็
จำเป็นต้องมีข้อมูลที่เป็นพื้นฐานในวิจารณญาณของสมาชิก ผมใคร่ขออนุญาตว่า ทางฝ่ายบริหาร 
ก็คงให้ฝ่ายราชการ ฝ่ายปฏิบัติได้ดำเนินการให้กับสภาเรามีระบบที่ได้มีการไตร่ตรอง มีการ
พิจารณาได้เพิ่มมากขึ้นจะดีไหม ตรงนี้ก็ต้องอนุมัติอยู่ดีล่ะครับ ต้องขออนุญาตว่า ผมก็คงอนุญาต
เพราะว่าฝ่ายบริหารดูทั ้งจังหวัดก็คงเห็นเป็นเส้นทาง แต่บางที่ผมก็ใคร่ขออนุญาตหารืออีก
บางอย่าง ชาวบ้านเขาเสนอนะครับว่า พอมาขึ้นกับ อบจ.เสียโอกาส เพราะว่า ถ้าอยู่กับทางหลวง
ชนบทเขาน่าจะได้รับการดูแลบางอย่างเราอาจจะมีการสังฆกรรมในเรื่องเส้นทางไหมว่า เส้นทาง  
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ที่บอกว่ามันเป็นของเรา แล้วเราไม่มีงบประมาณก่อสร้างที่สมบูรณ์ แต่ช่วง ๆ มาทางหลวงชนบท
เขามีงบประมาณ มีเครื่องจักรและสามารถดำเนินการได้เร็ว เราไม่ตำหนิเรานะครับ เรามีปัญหา
หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน รพ.สต.ต่าง ๆ ท่ีเรามี แต่เรื่องตรงนี้
ก็เลยบอกว่า ถ้าเรามีโอกาสเราจับบางตัวที่เราดูแลเขาไม่ได้ ออกไปหารือกับทางหลวงชนบทให้เขา
รับผิดชอบในเส้นทางที่มีลักษณะเป็นเส้นทางที่สายยาว และสามารถรับผิดชอบงบประมาณได้  
ผมใคร่ขออนุญาตครับว่า บางทีสิ ่งที ่สะท้อนให้เห็นว่า เวลาโอนงบบางทีก็น้อยใจในส่วนที่เรา
เดือดร้อน เจอปัญหาชาวบ้าน ซึ่งปีนี้ผมก็เข้าใจว่า กุดน้ำใส นาชม ไปหนองน้ำขุ่น ไม่มี ผมจัด
งบประมาณก็ได้งบประมาณ ขออนุมัติงบประมาณจากฝ่ายบริหารจัดไปก็ได้ระยะทางไม่ไกล  
ซึ่งชาวบ้านก็บ่น ตรงนี้ผมก็เลยนำเสนอนะครับว่า ถ้าจะไปวาระอื่น ๆ ก็คงจะเป็นปัญหาพื ้นท่ี
โดยตรงส่วนตัว แต่ก็อาศัยตรงนี้นะครับว่า เวลาจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ ต้องมองในส่วนที่เรา
รับผิดชอบก่อนได้ไหม อันนี้ฝากและให้ทางฝ่ายบริหารได้มีดำริหรือแนวทางว่าจะแก้ไขปัญหา 
ถนนของเราที่ยังเป็นปัญหาอยู่อย่างไร ตรงนี้ก็คงไม่มีปัญหาหรอกครับ แต่สิ่งที่ผมสะท้อนเรื ่อง
ปริมาณงาน เนื้อหาของงานมันน่าจะให้มีเหตุมีผลกว่านี้หน่อยนะครับ เดิม ๆ เหมือนเดิมครับท่าน 
ผมใคร่ขออนุญาตนะครับว่า บางทีถ้ามีส่วนราชการได้รับเอกสารท่ีผมอภิปรายอยู่นี้ก็คงจะบอกว่า 
สภาอะไรง่ายจัง มันก็ทำให้พวกผมเหมือนกับอะไรอยู่บางอย่าง มันตรงกันกับที่ผมอภิปรายญัตติ
ญัตติก่อน ซึ่งถ้าผมจะวนไปวนมา ผมไม่อยากให้เสียเวลา ยังไงก็คงจะอนุมัติล่ะครับ ไม่คัดค้าน
หรอกครับ แต่ก็อยากให้มองสภาของเราเป็นสิ่งที่ ถ้าผมชักชวนสภาบอกว่า ไม่ผ่านเราจะเอายังไง 
เราจะแก้ไขกันยังไง คือมันไม่มีเหตุผล ไม่อยากทำให้มันบิดมันเบี้ยว แต่ก็ต้องมาขอสภา ก็ต้องทำ
ให้สภามันศักดิ์สิทธิ์ขึ้น ถ้าสมมุติว่าผมแกล้งถามเฉย ๆ ว่า ถ้าไม่ผ่านเราเอาเข้ามาใหม่ก็ยังได้ แต่ส่ิง
นี้ผมไม่ทำหรอก แต่เราน่าจะคุยกันว่า ไม่น่าจะทำอย่างนี้กับทางสภา เป็นรอบใหม่แล้วนะครับ  
ผมเช่ือว่า ญัตติอื่น ๆ ก็คงจะมีทรงนี้นะครับ ท่ีเราหลวมเอกสารและมาขอกับสภา มันไม่น่าจะเป็น
อย่างนั้น ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านนายกช้ีแจงค่ะ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดทุกท่านครับ ต้องขอบคุณต่อข้อห่วงใยและคำแนะนำของท่านธนพล  โอฆะพนม ถือว่าเป็น
เรื่องดีที่บางส่วนต้องไปปรับปรุงนะครับ เรื่องเอกสารต้องขอโทษจริง ๆ ผมกำชับเจ้าหน้าที ่มา
ตลอด แม้แต่เรื่องเอกสารที่นำเข้าสู่สภาต้องให้มีความละเอียดและชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย
และข้อซักถามกับสมาชิกนะครับ ต่อกรณีญัตติในเรื่องนี้ในส่วนความห่วงใยของท่านธนพลเกี่ยวกับ
เรื่องงบกลางที่เรามีอยู่ ท่านเป็นห่วงเกี่ยวกับว่า ฝ่ายบริหารเองได้คิดรอบครอบถึงเงินจำนวนท่ี
เหลืออยู่เผื ่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ก็เหมือนคล้าย ๆ กับปีที ่ผ่านมานะครับ ข้อห่วงใยที่ท่านเคย
สอบถามเม่ือปีท่ีผ่านมาก็ได้ตอบได้ช้ีแจงไปว่า เราเองได้คิดได้คำนึงแล้วว่าในห้วงจังหวะเวลาในการ
ที่จะดำเนินการในการจัดสรรเรื่องงบประมาณต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องงบกลาง เพื่อไม่ให้
กระทบ ถ้าเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้น เราคิดว่าเราสามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาและ
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เยียวยา ถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ ขึ้นมาได้ ส่วนกรณีที่การนำเสนอโครงการเข้ามา ถนนบาง
เส้นทางเป็นเส้นทางท่ีมีการไปทับซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เนื่องจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นเขาได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจมา ซึ่งมันทับซ้อนกับส่วนที่เรา 
มีอยู่ คณะผู้บริหารเขาก็ได้มาปรึกษาหารือกับผมว่า ถ้าทางเราไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหา เขาจะเสีย
ประโยชน์ในส่วนท่ีเขาได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับ เราก็มีความ
จำเป็นท่ีจะต้องขอเปล่ียนแปลงโครงการ เนื่องจากโครงการมันทับซ้อนกัน ส่วนโครงการอื่นท่ีเสนอ
ต่อสภาในวันนี้ เป็นโครงการที่เราได้ปรึกษาหารือแม้แต่กับสมาชิกที่เคยได้พูดคุยกันมาว่า มีความ
จำเป็นในถนนเส้นทางนั้นเส้นทางนี้ เราก็มีการจัดสรรตามท่ีเราเคยพูดคุยกันมาก่อน และบางเส้นทาง
เป็นเส้นทางที่เราได้รับการร้องขอมาจากจังหวัดเพื่อสนองงานเจ้านายชั้นสูงในการรับเสด็จก็เลย
นำเสนอต่อสภาเพื่อให้พิจารณาอนุมัติเพื่อให้ทันกับหมายกำหนดการที่เจ้านายชั้นสูงท่านจะเสด็จ
มาครับ ขอนำเรียนต่อที่ประชุมครับ ส่วนกรณีเรื่องที่ท่านธนพลพูดถึงเรื่องการโอนเส้นทางต่าง ๆ 
กับคืนไปให้หน่วยงานท่ีมีงบประมาณท่ีมากกว่า ผมไม่ขัดข้องนะครับ เฉพาะลำพังเส้นทางท่ี อบจ.
รับผิดชอบอยู่ 556 เส้นทาง เรายังทำไม่ไหวเลย แต่ตอนนี้เรามีเส้นทางที่ได้รับการร้องขอจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีเกินศักยภาพเขา ขอเข้ามาจำนวนเยอะมาก ซึ่งถามว่างบประมาณ
ท่ีเราได้รับมามันจะจัดสรรแก้ไขปัญหาให้กับทุกท่ีทุกแห่งท่ีขอมาเรายังไม่พอ ถ้าเกิดว่า เขาขอมาผม
ไม่ขัดข้องท่ีจะโอนเส้นทางกลับไปให้ทางหน่วยงานท่ีเขามีงบประมาณท่ีมากกว่าเพื่อการพัฒนาครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านถาวรค่ะ 
นายถาวร เรียนประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมถาวร  ตรีบุญเมือง สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภออาจสามารถ ผมขออนุญาตท่านประธานนะครับ  
ขออนุญาตที่เอ่ยนาม ท่านธนพล ได้พาดพิงเกี่ยวกับโครงการงบกลาง โครงการที่ 2 ของอำเภอ 
อาจสามารถ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete บ้านหนองแข่น หมู่ท่ี 14 
ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ เปรียบเทียบกับโครงการ Asphaltic Concrete ก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้านไชยวาน ตำบลนาเลิง ท่านประธานท่ีเคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมเองถ้า
ไม่ลุกขึ ้นอภิปรายในประเด็นที่โดนพาดพิงก็กระไรอยู่ ตอนแรกผมนึกว่าทางฝ่ายกองช่างจะ
อภิปรายและตอบข้อซักถามของท่านผู้ทรงเกียรติจากอำเภอพนมไพร ท่านประธานสภาที่เคารพ
ครับ ผมเองได้สอบถามจากกองช่างว่า ถนนดังกล่าวทำไมความยาวไม่เท่ากัน แต่งบประมาณ
เท่ากัน ผมมาดูความกว้าง 5 - 6 เมตร ของอาจสามารถ ของเสลภูมิความกว้าง 5 - 6 เมตร ทาง
ผู้อำนวยการกองช่างอธิบายให้ตัวกระผมเองได้ทราบหน่อย โครงการดังกล่าวในเมื่องบประมาณ
เท่ากัน ความยาวไม่เท่ากัน ความกว้างท่านก็เขียนไว้เท่ากัน ผมเองได้รับคำชี้แจงจากฝ่ายกองชา่ง
ว่า คำว่า 5 เมตร กับ 6 เมตร ของอำเภออาจสามารถเขาแจ้งว่า อำเภออาจสามารถความกว้าง 5 
เมตร น้อยกว่า ความกว้าง 6 เมตร และอำเภอเสลภูมิความกว้าง 5 เมตร มากกว่าความกว้าง 6 
เมตร มันเลยเป็นข้อหาว่าทำไมงบประมาณเท่ากัน ความยาวไม่เท่ากัน เผอิญผมเองได้คุยกับกอง
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ช่างว่า ท่านน่าจะระบุลงไปในโครงการว่า 5 เมตร นี้ยาวเท่าไหร่ 6 เมตรนี้ยาวเท่าไหร่ ของอำเภอ
อาจสามารถ และอำเภอเสลภูมิ ระบุไปเลยว่าความกว้างเท่าไหร่ ความยาวเท่าไหร่ มันถึงจะไม่เกิด
ความสับสนในปัญหาตัวนี้ อย่างไรก็ตามผมเองขออนุญาตนะครับ ผมว่าจะไม่อภิปราย พอดีโดน
พาดพิงนะครับ ผมคิดว่าทางกองช่างจะอธิบาย ผมเลยขออนุญาตอธิบายแทนในโอกาสที่ผมได้
สอบถามผู้อำนวยการกองช่างมา อย่างไรก็ตามต้องขอบคุณฝ่ายบริหารที่เล็งเห็นความสำคัญของ 
พี่น้องประชาชนในพื้นท่ีอำเภออาจสามารถ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านดาราณีค่ะ 
นางสาวดาราณ ีกราบเรียนประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ในระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ขอโอนลดงบประมาณ 16,850,000 บาท ด้วยความห่วงใย 
จริง ๆ นะคะ ท่านนายก พวกเราต้ังไว้ 24,445,000 บาท ระยะเวลาท่ีพวกเราจะใช้งบประมาณอีก
ประมาณ 5 เดือน ซึ่งถามว่า สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเราก็คาดเดาไม่ได้ด้วยความห่วงใยของสภาจริง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง ภัยหนาว ภัยจากฝน หรือว่าพายุนะคะ ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราคาดหมายไม่ได้ 
นะคะ อยากจะแสดงความห่วงใยฝากไปถึงท่านนายกว่า งบกลางที่เราจะขอใช้นั้น ดิฉันไม่ติดขัด
หรอกค่ะ ท่านนายกคงจะพิจารณาดีแล้วว่า พี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนแต่ด้วยความหว่งใย 
ดิฉันอยากจะแจ้งไปว่า ในเรื่องของภัยแล้งบ้านของดิฉันเองฝนไม่ตกมาหลายเดือนแล้ว ตรงนี้ก็
อยากจะเรียนให้ท่านทราบเพราะเดี๋ยวไปพูดในวาระอื่น ๆ ก็คงจะดึกนะคะวันนี้ อยากจะแจ้งว่า 
จริง ๆ แล้วพื้นท่ีของจังหวัดร้อยเอ็ดเรา 20 อำเภอนั้น ภัยแต่ละอำเภอนั้นไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น
อยากจะแสดงความห่วงใยจริง ๆ ค่ะว่า งบกลางท่ีพวกเราต้ังไว้ ประเภทการใช้งานนั้น ดิฉันอยาก
สะท้อนให้เห็นว่า แต่ละพื้นที่นั้นมีภัยไม่เหมือนกัน เมื่อไม่กี่วันนี้ท่านนายกก็ไปมอบเงินให้กับบา้น 
ท่ีมีความเสียหายเกี่ยวกับลม เกี่ยวกับฝน ลมพายุในบางพื้นท่ี ส่วนบ้านดิฉันเป็นภัยแล้ง ก่อนท่ีจะ
มาประชุมพี่น้องประชาชนฝากบอกท่านนายกหน่อยว่า พาฝนมาหาหนองพอกด้วย ก็คงจะเป็น
เรื่องของฝนเทียมหรือว่ามีวิธีการใดที่จะตั้งรับ อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่า  
พวกเรามีความห่วงใยจริง ๆ ว่าเงิน 24 ล้านบาท ที่เราตั้งไว้เป็นงบกลางนั้น ท่านนายกจะขอสภา
นำมาใช้เพื่องานก่อสร้าง ถามว่าสภามีข้อขัดข้องไหม ไม่มีค่ะ แต่ด้วยความห่วงใยจริง ๆ อยาก
สะท้อนให้ท่านเห็นว่า แต่ละพื้นท่ีนั้น เงิน 7,595,000 บาท ท่ีเหลืออยู่ในงบกลางท่ีท่านจะนำไปใช้
แก้ปัญหา ดิฉันยังมีความห่วงใยอยู่ว่าพวกเราเอง อีก 5 เดือน ใน 20 อำเภอ เงินจำนวนนี้จะพอใช้
จ่ายหรือไม่ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านธนพลค่ะ 
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นายธนพล เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ต้องขออนุญาตนะครับ ผมพาดพิงถนน
ไม่ได้พาดพิงบุคคลนะครับ เรียนท่านถาวร แต่ส่ิงท่ีผมยังไม่ได้รับคำอธิบายคือ ถ้า ผอ.ได้คุยกับท่าน
ก็คงเป็นเรื ่องดี แต่ผมบอกว่า ถ้าไม่มีความหนามันคูณปริมาตรไม่ได้เท่านั้นล่ะครับ เพราะว่า
รายละเอียดมันมีเส้นทางท่ีต่างกัน แล้วมันก็น่าจะมีปริมาตรไม่น้อยกว่าเท่าท่ีผมเห็นนะครับ ผมถึง
เช่ือว่าเรื่องอย่างนี้ ผมไม่ได้บอกว่า ได้ครับถ้าอธิบายให้ฟังว่า มันก็คงมาอธิบายประกอบในการเล่า
เรื่อง แต่ถ้าให้เอกสารมันเล่าเรื่องของตัวมันเอง มันก็คงจบ ผมก็คงไม่ติดใจในเรื่องอะไร ถ้าบอกว่า 
ปริมาตร มันจะมี 5 เมตรบ้าง 6 เมตรบ้าง มันไม่เป็นไรครับ แต่ผมเข้าใจว่า เนื้องานการก่อสร้าง 
Asphaltic Concrete เหมือนกัน แต่เราไม่ทำให้มันชัดเจนขึ้น ผมถึงใคร่ขออนุญาตว่า ให้ทางฝ่าย
บริหารชี้แจง ไม่ใช่สมาชิกชี้แจงนะครับ ผมไม่ได้ว่าท่านนะครับ แต่ผมเล่าให้ฟังทางสภาครับว่า  
ที่ผมนำเสนอเรื่องนี้ คืออยากให้มันเป็นมาตรฐานให้เราได้รู้ได้ทราบร่วมกันนะครับ ที่ผมนำเสนอ
เรื่องปัญหาทางด้านเอกสาร ไม่ได้มีปัญหากับบุคคล ไม่มีปัญหาอะไรกับใครนะครับ ก็อยากให้ช้ีแจง
ในส่วนตรงนี้ว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอธิบายในตัวของมันได้ไหมครับว่า ปริมาตรไม่น้อยกว่ า เงินมัน
เท่ากัน การก่อสร้างพื้นที่ก็อยู ่บริเวณใกล้เคียงกัน ผมอยากให้ความกระจ่างตรงนี้ คือเมื ่อไม่มี
เอกสารจำเป็นต้องใช้วาจาอธิบายประกอบเพื่อบันทึกไว้ เพราะต่อไปกรรมการตรวจรายงานเราก็
ยกขึ้น ตัวนั้นจะเป็นตัวบันทึกช่วยเราครับว่า ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายกองช่างได้ช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ ทำให้
เรื่องมันกระจ่างขึ้นในตัวมันเองนะครับ ที่ผมนำเสนอเรื่องนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าผมสร้างประเด็นอะไร 
เพราะว่าบางทีก็พูดเรื่องเดิม มีคนฟัง มีฝ่ายการศึกษา มีฝ่าย รพ.สต. ฟัง สภาของเราก็สะท้องเรื่อง
นี้ให้กันฟังนะครับว่า มันเหมาะสมไหมท่ีเอกสารท่ีเราดูเหมือนกับมันเป็นปัญหาอย่างนี้ ผมบอกว่า 
ถ้าเอาเข้าสภาเราเปิดวิสามัญเรามีความจำเป็นเราทำให้มันกระจ่าง มันก็จะเป็นหน้าตาของเรา  
เราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้มันน่าจะผ่านยกสามผ่านเหมือนไปออกทีวี สามผ่านสี่ผ่านยกได้ไม่มีปัญหา 
นะครับท่านประธาน ฝากไปถึงฝ่ายบริหารนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่าทางฝ่ายบริหารหรือกองช่างจะมีเอกสารมาช้ีแจงไหมค่ะ เด๋ียวให้จะเวลาเตรียมเอกสาร
ก่อนก็ได้นะคะ เชิญท่านคม กนกนภากุล 

นายคม กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพไปยังท่านผู้บริหารนะครับ จริง ๆ ผมนั่งฟังเรื่องนีพ้อสมควรนะ
ครับ ปัญหามันอยู่ที่ว่า จริง ๆ กองช่างเป็นคนตอบ กองช่างต้องเป็นคนอธิบายเรื่องว่า ทำไม
ปริมาณงานตารางต่อตารางเมตรไม่ตรงกัน ผมมานั่งดูอย่างโครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic 
Concrete บางโครงการจำนวน 666 บาทต่อตารางเมตร ถ้ามาดูอีกโครงการคือ โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete เหมือนกัน 322 บาท มันมีความคลาดเคล่ือนกันครึ่งต่อครึ่ง 
ตอนนี้มันต้องอาศัยเอกสารท่ีต้องเอามาช้ีแจงต่อสภานะครับ ไม่ใช่ท่าน ผอ.กองช่างท่านนั่งก้มหน้า 
ก้มตาอยู่นะครับ ท่านยังไม่โอกาสได้ตอบเลย ก็อยากให้ท่านตอบด้วยวาจาและหนังสือมันถึงจะจบ 
นะครับ ถ้างั้นไม่จบนะครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกช้ีแจงค่ะ 
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นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดทุกท่านครับ ต่อข้อห่วงใยของท่านสมาชิกดาราณี  ศรีดารา ความห่วงใยเกี่ยวกับเงินงบกลาง
ที่เหลืออยู่ ท่านก็เป็นห่วงใยว่าจะเพียงพอไหม ถ้าเกิดภัยพิบัติใหญ่ ๆ  ขึ้นมา ในช่วงระยะเวลาจากนี้
กว่าจะได้ใช้งบประมาณใหม่นะครับ ผมอาจจะเข้ามาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดใน
ระยะเวลาแค่ 1 ปี กับ 5 - 6 เดือน แต่ว่าด้วยประสบการณ์ต่าง ๆ ผมพอทราบในการลงพื้นท่ีในฐานะ
ท่ีเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนมา 30 กว่าปี ก็ทราบอยู่ตลอดว่า ปัญหาใหญ่ ๆ ท่ีพี่น้องประชาชน
ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผลกระทบมากท่ีสุดคือ เรื่องอุทกภัย หรือเรื่องน้ำท่วม เมื่อสักครู่ท่านก็พูดถึง
เรื่องภัยหนาว ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงที่เกิดอุทกภัยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราใช้งบประมาณใหม่ไปแล้ว 
แม้แต่ภัยหนาวมันก็เป็นงบประมาณใหม่ไปแล้ว ในระยะเวลาที่เหลือ 5 เดือนเศษ ๆ มันก็อาจจะมี
เรื่องวาตภัย เรื่องอัคคีภัย ซึ่งเรื่องพวกนี้ใช้คำว่าในงบประมาณท่ีเราเตรียมการเอาไว้ เราน่าจะเพียงพอ
กับการรองรับปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่ภัยพิบัติที่ใหญ่กว่าอุทกภัยนะครับ ส่วนเรื่องความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื ่องภัยแล้ง เราคงไม่มีภารกิจหน้าที่ในการไปทำฝนเทียม  
คงไม่ใช่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ถ้าเราไปเสนอสะท้อนข้อมูลให้กับทาง 
กรมฝนหลวงได้เราก็จะทำนะครับ แต่คงไม่ใช่ภารกิจของเรา เดี๋ยวจะให้ท่าน ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจง
เกี่ยวกับเรื่องโครงการท่ีซักถามมาครับ ขออนุญาตให้ ผอ.กองช่างได้ช้ีแจงครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ ผอ.กองช่าง ค่ะ 
ผอ.กองช่าง เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คือ ณ ปัจจุบันนี้การลาดยางของ อบจ.หนา

แค่ 4 เซนติเมตรนะครับ คือทุกโครงการจะเป็นในรูป 4 เซนติเมตร แต่ส่วนที่ว่างบประมาณทำไมถึง
เท่ากัน และความยาวไม่เท่ากัน เหมือนกับท่านถาวรพูดครับ คือ บางสายความกว้าง 5 เมตรเยอะ 
บางสายความกว้าง 6 เมตรเยอะ แต่ว่ามาคูณปริมาณงานคือ เป็นตารางเมตรแล้วมันจะเท่ากัน  
การแก้ปัญหาในจุดนี้คือ ครั้งต่อไปจะต้องรวมตารางเมตรมาครับ มันถึงจะออกมาถึงจะรู้ว่า มันเท่ากัน
เพราะอะไร 2 ล้านบาท คูณตารางเมตรก็จะเท่ากันนะครับ จะแก้ปัญหาในจุดนี้ครับ ในครั้งต่อไปครับ 
ส่วนท่านคมที่ถามว่า ทำไม่ 300 บาท กับ 600 บาท ทำไมมันต่างกันคือ งานมันคนละอันนะครับ  
งานหนึ่งคืองานปู (Over-Lay) งานปูผิวไม่ได้มีการกัดบดอัดการลงปูนลงหินอะไรเพิ่ม เป็นงาน 
ปูพื้นทาง ส่วน 600 เมตร ก็คืองาน Recycling ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านคม กนกนภากุล 
นายคม เรียนประธานสภาผ่านไปยังท่านผู้บริหารนะครับ โดยเฉพาะท่าน ผอ.กองช่าง ท่านจะให้ผมรู้ได้

อย่างไรว่า เป็นงาน Over-Lay หรือว่างาน Recycling ในเมื่อท่านเขียนโครงการว่า โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete เหมือนกันเลยครับ ข้อความเดียวกันท่านจะให้พิจารณาอย่างไร
ครับ ตรงนี้ต่างหากท่ีท่านต้องอธิบายนะครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ ผอ.กองช่าง ค่ะ 
ผอ.กองช่าง คือกำหนดไว้ในแบบนะครับ เขาไม่ได้ลงไว้ตรงนี้ ก็เลยมีปัญหาครับ  
ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกช้ีแจงค่ะ 
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นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดทุกท่านครับ เป็นเรื่องที่ท่านสมาชิกสะท้อนมาทุกครั้งเกี่ยวกับเรื ่องข้อมูลความละเอียด 
ในเอกสารต่าง ๆ ผมเองต้องใช้คำว่า ผมก็กำชับทุกครั้งเพื่อผมเองไม่ต้องการให้เกิดข้อสงสัยของ
สมาชิกเวลาประชุม แต่ผมเข้าใจได้ว่าในการไปปฏิบัติหน้าท่ีหรือทำหน้าท่ีเขาคงไปดูในพื้นท่ีแล้วครับ
ว่าโครงการแต่ละโครงการต้องทำในลักษณะไหน อาจจะเป็นการปูผิว หรืออาจจะเป็นลักษณะก่อสร้าง
ใหม่ หรืออาจจะเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมเหมือนที่เขาใช้คำว่า Recycling แต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหา
ตอนนี้ก็คือ อยากจะได้รายละเอียดแต่ก็คงทราบกันอยู่แล้วครับว่า ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดเราทำผิวทาง เรามีความหนาอยู ่ 0.04 เมตร ทุกเส้นทางเลย จะมีความหนาขนาดนี้  
ซึ่งคราวต่อไปใช้คำว่า เดี๋ยวผมจะกำชับให้เจ้าหน้าที่ของเราให้มีความละเอียดรอบครอบและเตรียม
เอกสารให้กับสมาชิกมากกว่านี้ ผมเองจริง ๆ ใช้คำว่า เกรงใจสมาชิกทุกครั้งแม้แต่บางเรื่องท่ีต้องเอา
เข้ามาขออนุมัติสภาใหม่ ทั้งที่เป็นเรื่องเดิมเกิดจากข้อผิดพลาดเรื่องการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด เพื่อมา
แก้ไขในสภาบางทีผมก็เกรงใจนะครับ หลายครั้งหลายทีที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ ผมก็กำชับเจ้าหน้าท่ี
ผมว่าขอร้องช่วยกันตรวจทานให้หน่อย ตรวจทานให้รอบครอบ อย่าให้เกิดปัญหาเพราะบางทีการ
ประชุมสภา ถ้าเกิดปัญหาแล้วมันใช้ระยะเวลานานก็เกรงใจสมาชิกในการมาประชุม ก็จะขออนุญาต
จะกำชับทางเจ้าหน้าที่ให้รอบครอบมากกว่านี้ ส่วนรายละเอียดโครงการแบบโครงการต่าง ๆ  ถ้าเกิด
สมาชิกท่านใดอยากได้แบบของโครงการไหนเดี๋ยวจะให้ทางกองช่าง ส่งแบบให้กับสมาชิกเพื่อให้ได้
เข้าใจในโครงการนั้น ๆ ครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านคม กนกนภากุล 
นายคม กราบเรียนประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ ขออนุญาตนะครับ ผมเกรงว่า พอผ่าน

งบประมาณไปครั้งนี้แล้ว ต้องมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อความหรือไม่ ตัวนี้ท่านต้องมารบกวนสภา
อีกรอบหนึ่ง แล้วทำไมไม่แก้ไขให้มันถูกต้องต้ังแต่ทีแรกเลยนะครับ เพราะว่าโครงการท่ีท่านทำมา 
คือโครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete ท่านไม่ได้ระบุบอกว่าเป็นวิธีการ Recycling 
นะครับ ถ้างั้นตัวนี้การพิจารณาท่านต้องแก้ไขเรื่องนี้ตั้งแต่ทีแรกว่าต้องมี (Recycling) ด้วยนะครับ 
ถ้างั้นผมว่า ท่านเปิดสภาต้องมาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่ง ผมเลยบอกว่าถ้าจะให้มันถูก
วันนี้ดีกว่าไม่ต้องมาเปิดสภาเพื่อมาแก้ไขข้อความอีกรอบหนึ่ง กราบเรียนท่านผู้บริหารด้วยครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านธนพลค่ะ 
นายธนพล เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ขอบคุณท่านนายก ท่ีผมเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
เรานำเสนอเหตุการณ์ให้ฟังคือ มันเป็นน้ำดี คือ พอเอกสารมันไม่ชัด ผมไม่ประสงค์ที ่จะบอกว่า  
แบบมันคือตรงไหน คือถ้ามันเอาเข้ามา ถ้าเราไม่มีข้อมูล เวลาเราตะแบง ผมย้ำตรงนี้นะครับว่า ถ้ามัน
มีอะไรที่มันเป็นวิทยาศาสตร์พอรับรองกันหน่อย มันก็จะดีขึ้น มันก็จะไม่น่าเกลียด ผมก็เลยบอกว่า  
ถ้ามันเป็นทรงนี้ เราบอกว่า ใช่เราไม่ได้เห็นในตรงนี้ บอกว่า 4 เซนติเมตร พอเข้าใจว่า 4 เซนติเมตร 
ทางมาตรฐานอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในข้อจำกัดจำเป็น แต่ถ้ามันมีปริมาตรที่เหมาะสมลงมามันจะดี 
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ผมออกตรงนี้นะครับ ผมบอกว่า บางทีเรามาทำสภามันค่อนข้างลำบากใจในการที่เห็นเอกสารแค่นี้
แล้ว เราไม่ได้มีข้อถกเถียงกับฝ่ายบริหารโดยตรง เราพูดถึงว่า ถ้ามันเป็นเอกสารที่มันพิสูจน์ได้  
มีหลักการที่ดำเนินการได้มันจะเหมาะสม ไม่อยากให้ข้ามผ่าน อยากให้ตีเจตนาว่ามันเป็นทรงนั้น 
ทรงนี้ เพราะว่าท่ีผ่านมาเป็นตัวเลขเอกสารมันด้ินอยู่อย่างนี้ เวลาก่อนเข้าเราตรองก่อน แล้วเรามาเข้า
ผ่าน มันจะได้ง่าย สงสัยนิดหน่อยเราก็ถามประเด็น เราจะได้อธิบายเป็นภาษาที่เรียบง่าย เรียบเรียง 
เพราะว่าผมไม่อยากให้เรามาบอกกันว่า มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นเหมือนกับวิชาชีพกัน ส่วนเรา
เองเปน็สมาชิกก็ทำหน้าท่ีในการไต่สวนสอบสวนให้มันสมบูรณ์ก่อน แล้วผ่านให้กันมันก็ไม่แคลงใจกัน 
เพราะว่าเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องท่ีจะต้องได้รับคำอธิบาย แต่ถ้าเอกสารมีอธิบายตัว มันก็จะจบ ผมก็
เล่าเหตุการณ์อย่างนี้ให้ฟังว่า อยากให้บรรยากาศการประชุมสภามันราบรื่นง่าย ๆ  ไม่ต้องมีข้อสอบ
ถาม เราทำงานร่วมกัน 3 ฝ่าย ฝ่ายบริหารคือผู้คิด สภาผู้อนุมัติ ฝ่ายราชการเป็นผู้ปฏิบัติเดินด้วยกัน 
มันก็จะทำให้เกิดความผาสุกกับพี่น้องประชาชน เราอธิบายช่วยกันได้ ถ้าเกิดเหตุอะไรเราทำร่วมกัน 
ตรงนี้ก็เลยบอกว่าไม่ใช่ห่วงตัวเอง แต่ว่าถ้าไม่เห็นข้อมูลท่ีมันเหมาะสม มันก็ต้องเป็นทรงอย่างนี้ครับ 
ผมไม่ได้รวนนะครับ ผมอยากให้บรรยากาศวันนี้เพื่อข้างหน้าจะได้ดีขึ้น เราประชุมให้มันเหมาะสม  
เราไตร่ตรอง เราเห็นเอกสาร ไม่มีข้อคัดค้านกัน เราก็ผ่านตามที่ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้เข้าใจว่า  
ต้องจำเป็นถึงขอเปิดวิสามัญ ตรงนี้นะครับฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหารและส่วนราชการที ่เป็น 
ผู้ปฏิบัติ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านบุญเลิศค่ะ 
นายบุญเลิศ เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในเรื่องของประเด็นดังกล่าว ท่ีเราได้มี

การอภิปรายกันคิดว่า วันนี้ต้องหาข้อยุติให้ได้ ไม่อย่างนั้นมันจะย้อนกลับไปกลับมา แล้วมันจะ
เสียเวลาในการทำงาน ในการท่ีจะลงไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นผมมองอย่างนี้
นะครับว่า อยากจะหารือท่านประธานว่า เราอยากจะให้แปลงเอกสาร อยากให้แปลงศัพท์ทางช่าง
ท่ีมันส่ือความง่าย ๆ ให้ฝ่ายสภาหรือฝ่ายสมาชิกผู้ทรงเกียรติ หรือท่านท่ีเคารพท่ีนั่งอยู่ตรงนี้ แค่ดู
เอกสาร ทราบได้ทันทีเลยว่า มันแก้จากข้อความเดิมตรงนี้ มาเป็นอย่างนี้ ตรงไหนท่ีมันสงสัยจริง ๆ 
ก็ค่อยว่ากัน ค่อยถามกันนะครับ มันจะได้ง่ายข้ึน เพราะเท่าท่ีฟังแล้วท่านประธานครับ มันก็น่าชวน
ให้สงสัยอยู่ แต่เข้าใจได้นะครับว่า อาจจะเป็นช่ือโครงการอย่างเช่นว่า โครงการข้อความเดิม มันก็
ล้อกันมา พอมาแก้ไขใหม่ ก็ล้อกันมาอีก เพราะฉะนั ้นโครงการที ่มันปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติ  
แต่จะมีวิธีการใดก็ได้ที ่อยากจะฝากท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหาร ถ้าอย่างนั้นเวลาฝ่ายสภาหรือ 
ฝ่ายเลขาส่งหนังสือเรื่องญัตติก็พยายามขมวดให้สมาชิกเข้าใจว่า วาระนี้เราจะแก้อย่างนี้ มันจะได้ 
ไม่เสียเวลาของสมาชิกด้วยนะครับ ขออนุญาตหารือท่านประธานนะครับว่า เราจะแก้ไขตรงนี้  
ให้มันจบและเป็นแนวทางร่วมกันในการทำงานขับเคลื่อนต่อไปเหมือนกันกับสมาชิกผู้ทรงเกียรติคือ
ท่านธนพลได้อภิปรายเมื่อสักครู่ เราขับเคล่ือนไปด้วยกัน เดินไปด้วยกันนะครับ ความผาสุกของพี่น้อง
ประชาชนก็จะเกิดขึ้นครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกช้ีแจงค่ะ 
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นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดทุกท่านครับ ต่อข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะที่ท่านสมาชิกได้นำเสนอในที่ประชุมถือว่าเป็น
เรื่องท่ีดี ใจผมจริง ๆ ก็อยากให้ทุกอย่างเวลานำเสนอกับสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความชัดเจน 
เพื่อไม่ให้สมาชิกบางทีต้องมาสอบถาม ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้มันคงเป็นไปตามแบบท่ีมันมีอยู่แล้ว แต่เพื่อ
ความสบายใจกับสมาชิกเพื ่อจะได้ซักถามโครงการต่าง ๆ เมื ่อสักครู่บอกให้ทางกองช่างไปเอา
รายละเอียดโครงการทุกโครงการเพื่อท่ีจะให้สมาชิกได้ซักถามเป็นรายโครงการ เราก็ยินดีนะครับ และ
จะขออนุญาตท่านประธานพักการประชุม เพื่อให้ทางกองช่างไปเอารายละเอียดมาตอบสมาชิกเพื่อจะ
ได้เข้าใจครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมขอเชิญนะคะ ซึ่งเมื่อสักครู่ในระเบียบวาระท่ี 8 เชิญท่านธนพลค่ะ 
นายธนพล เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร คือท่านนายกเสนอพักการประชุม แต่ถ้าพัก
เราจะเดินต่อไปได้หรือเราจะประชุมวาระประชุมมันเพิ่มขึ้น ค้างญัตตินี้ไว้ ถ้าอยากได้เอกสาร หรือ
ท่านจะขอมติเลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกครับ แต่ผมสะท้อนบอกว่า เพื่อรอบหน้า ถ้ามันพักตัวค้างมันจะ
เยอะนะครับท่านประธาน ขออภัยท่านนายกนะครับ ถ้าประธานเดินหน้าต่อมันก็ได้ ขอมติก็ได้  
อันนี้ท่านนายกเสนอผมไม่ได้คัดค้านท่านนะครับ แต่ถ้าพักมันจะยาว ถ้าขอมติก็ได้หรือจะพักญัตติ 
นี้ไว้ แล้วเอาญัตติอื่นเขา้เดินหน้าต่อไปก็ได้นะครับ มันจะได้ไม่ติดค้างนะครับ ขนาดเราย่นเวลามาเป็น
บ่ายโมงเราจะยังค่ำอยู่ครับ วาระมันเยอะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกช้ีแจงค่ะ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดทุกท่านครับ ขอบคุณท่านธนพลด้วยความห่วงใย ด้วยท่ีผมเองมีความรู้สึกว่า เกรงว่ายังเป็น
ข้อสงสัยของสมาชิกก็เลยเสนอกับท่านประธานไปเพื่อขอพักการประชุม เพื่อท่ีจะให้ทางกองช่างไปเอา
รายละเอียดมาช้ีแจงกับสมาชิกเพื่อให้กระจ่างขึ้น เพื่อให้ชัดขึ้นครับ ถ้าเป็นห่วงเรื่องระยะเวลา ผมก็
ขอถอนการเสนอพักการประชุมครับ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมขอเชิญนะคะ ซึ่งเมื่อสักครู่ในระเบียบวาระนี้ท่ีได้ฟังข้ออภิปราย
จากท่านสมาชิกหลาย ๆ ท่าน ประเด็นก็คือ ความไม่เข้าใจในรายละเอียดปริมาณงาน ซึ่งใน
ข้อความที่ท่านผู้บริหารได้เสนอญัตติมีประเด็นนิดเดียว แต่ก็ทำให้ชวนสงสัยนะคะ ซึ่งที่ดิฉันตอ้ง
พูดเพราะว่า ท่านสมาชิกฝากผ่านประธานสภาและฝากถึงท่านนายกก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่จะรอ
เอกสารประกอบด้วยนะคะ หากจะมีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ เชิญท่าน
ธนพลค่ะ 

นายธนพล ท่านนายกได้ถอนคำเสนอออกไปแล้ว เช่ือครับว่า ข้าราชการหรือทางฝ่ายบริหารมี สตง. มี ป.ป.ช. 
เข้ามาควบคุมอยู่ แต่ส่ิงท่ีขอสภาเท่านั้นล่ะมันไม่มีปัญหา ก็ขอให้ทางท่านประธาน ถ้าไม่มีผู้อภิปราย 
ก็ขอมติเลยก็ได้ครับ ขอบคุณครับ  
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 ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุม 
นะคะ เชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง และแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง และแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุม 
มีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง และแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 
นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  33       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง และแผนงานงบกลาง  
งานงบกลาง) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 9 
ระเบียบวาระที่ 9  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ (แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานและงานเดียวกัน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความ
จำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานและงานเดียวกัน 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จึงขอโอนลดงบประมาณ 
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ดังนี้ โอนลด 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ หน้า 237 ข้อ 1.3.1 ค่าติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ทดแทน เพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันอาชญากรรมและการควบคุมจราจร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณต้ังไว้ 5,350,000 บาท ขอโอนลด 5,350,000 บาท 2. แผนงาน 
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ หน้า 239 ข้อ 1.3.2 ค่าติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเคล่ือนท่ี 
(Mobile - CCTV) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการควบคุม
จราจร งบประมาณต้ังไว้ 500,000 บาท ขอโอนลด 500,000 บาท รวมขอโอนลด 5,850,000 บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ทดแทนพร้อมติดต้ัง เพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันอาชญากรรมและการควบคุมจราจร จำนวน 
5,350,000 บาท 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดแบบเคลื่อนที่ (Mobile - CCTV) พร้อมติดตั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมและการควบคุมจราจร จำนวน 500,000 บาท รวมโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 
5,850,000 บาท เหตุผลที่ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อแก้ไขชื่อโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ถูกต้องตรงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงเสนอญัตติ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านธนพลค่ะ 

นายธนพล ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ต้องพูดในญัตตินี้นะครับ ผมเองก็เห็นทางฝ่ าย
บริหารได้ขอสภา ชี้แจงให้ผมฟังหน่อยครับว่า มีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนที่ลดลงครับ ผมก็หา  
คำเปล่ียนแปลงไม่เจอ มีปัญหาอะไรท่ีต้องมาขอสภานะครับ ผมหาข้อยุติมันไม่ได้นะครับ ไม่รู้แก้ไข
ตรงไหน ขอปรับลดแล้ว โครงการมันยังเดิม ๆ อยู่ ผมไม่แน่ใจครับว่า ทำไมต้องขอสภาด้วยนะครับ 
ให้ความกระจ่างกับสภาด้วยครับ จุดไหนคือจุดที่ฝ่ายบริหารต้องการให้สภาช่วยเหลือนะครับ 
ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงค่ะ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดครับ นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมพูดและกำชับกับเจ้าหน้าที่ตลอดว่า การจะนำเสนอเรื่อง  
ต่าง ๆ เข้าสภาต้องตรวจทาน ตรวจสอบให้ชัดเจน ต่อกรณีเรื่องนี้ที่มาขอสภาเพราะแก้ไขให้มัน
ถูกต้องครับ จาก ค่าติดต้ัง เป็น ค่าจัดซื้อ เพื่อให้มันถูกต้องตามระเบียบครับ ก็เลยต้องขออนุญาต
มารบกวนสภาเพื่อขออนุมัติในเรื่องนี้นะครับ ต้องกราบขอโทษสภาจริง ๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งท่ีผม
พูดกำชับมาตลอดว่าอยากให้ตรวจทานให้มันรอบคอบ ขอบคุณมากครับ 

 ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุม 
นะคะ เชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  33       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 10 

ระเบียบวาระที่ 10  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน  
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในแผนงานและงานเดียวกัน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานและงานเดียวกัน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จึงขอโอนลดงบประมาณ ดังนี้ โอนลด แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ หน้า 213 ข้อ 2.2.2 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณต้ัง
ไว้ 200,000 บาท ขอโอนลด 30,000 บาท โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   
ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบท่ี 2 จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 
15,000 บาท ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม รวมโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 30,000 บาท เหตุผลท่ีขอโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เนื่องจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ท่ีใช้งานประจำหน่วยรถเคล่ือนท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดใช้งานเป็นระยะเวลานาน มีสภาพชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จึงเสนอญัตติ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลงั) 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ 
เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) กรุณายกมือ
ค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ
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ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  33       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 11 

ระเบียบวาระที่ 11  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานและงานเดียวกัน โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติ
ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
และงานเดียวกัน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตามความในข้อ 27 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานและงานเดียวกัน งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จึงขอโอนลดงบประมาณ จำนวน 20,900 บาท 
ดังนี้ โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ ค่ากล้องดิจิตอลแอ็คชั่น (Action Camera) จำนวน 20,900 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าจัดซื้อค่ากล้องดิจิตอลแอ็คช่ัน (Action Camera) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดรายละเอียด ดังนี้ 
- ตัวกล้องสามารถพกพาได้ง่ายและเลนส์กันแรงกระแทกได้ 
- มีระบบลดการส่ันไหว 
- สามารถบันทึกภาพนิ่งเป็นรูปแบบไฟล์ไม่น้อยกวา่รูปแบบ jpeg หรือ jpg ไฟล์, raw ไฟล์ 
- ความละเอียดในการบันทึกภาพเคล่ือนไหวไม่น้อยกว่า 4 K 
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- ความละเอียดในการบันทึกภาพนิ่งไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 
- มีระบบการลดเสียงรบกวน 
- สามารถกันน้ำได้ลึกไม่น้อยกว่า 8 เมตร  
- เมมโมรี่การ์ด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 128 GB 
- ขาต้ังกล้อง 
- เป็นครุภัณฑ์ที ่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
รวมขอโอนลด จำนวน 20,900 บาท 
โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่ากล้องดิจิตอลแอ็คช่ัน (Action Camera) จำนวน 20,900 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่ากล้องดิจิตอลแอ็คช่ัน (Action Camera) จำนวน 1 เครื่อง พร้อม
อุปกรณ์ ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดรายละเอียด ดังนี้ 
- ตัวกล้องสามารถพกพาได้ง่ายและเลนส์กันแรงกระแทกได้ 
- มีระบบลดการส่ันไหว 
- สามารถบันทึกภาพนิ่งเป็นรูปแบบไฟล์ไม่น้อยกวา่รูปแบบ jpeg หรือ jpg ไฟล์, raw ไฟล์ 
- ความละเอียดในการบันทึกภาพเคล่ือนไหวไม่น้อยกว่า 4 K 
- ความละเอียดในการบันทึกภาพนิ่งไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 
- มีระบบการลดเสียงรบกวน 
- สามารถกันน้ำได้ลึกไม่น้อยกว่า 8 เมตร  
- เมมโมรี่การ์ด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 128 GB 
- ขาต้ังกล้อง 
- เป็นครุภัณฑ์ที ่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
รวมต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 20,900 บาท 
เหตุผลที่ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อให้ถูกต้อง ตรงตาม รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ 
เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
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พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) กรุณายกมือค่ะ 
ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
(แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  33       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 12 

ระเบียบวาระที่ 12  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุง
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการจัดหา
ครุภัณฑ์ที ่จำเป็น และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนด้านสาธารณสุขในพื้นท่ี โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  หลักการ เพื่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วย
บริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการจัดหาครุภัณฑ์ที ่จำเป็น  
และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 13 อำเภอ รวม 38 แห่ง ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 42 รายการ  
และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ ้น 2,794,949.50 บาท  
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 6 วรรค 3  
การใช้จ่ายเงินบำรุงค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข 
ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ 
เหตุผล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลในสังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล
และหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้านสาธารณสุขในพื้นท่ี ดังนี้ 
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1. ครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
จำนวน 42 รายการ 183 ช้ิน รวมงบประมาณท้ังส้ิน 2,287,900 บาท โดยได้รับงบประมาณสมทบ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น (สปสช.) จำนวน 90,600 บาท งบประมาณเงิน
บำรุงฯ ที่ต้องขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2,197,300 บาท แยก
ประเภทของครุภัณฑ์ ดังนี้ 

1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ งบประมาณ 1,502,800 บาท 
1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 รายการ งบประมาณ 150,800 บาท 
1.3 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ งบประมาณ 571,300 บาท 
1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 43,100 บาท 
1.5 ครุภัณฑ์เกษตร จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 10,000 บาท 
1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 9,900 บาท 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบ (หน้าท่ี 2 – 36) 

2. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ดังนี้ 
2.1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน

หนองจิก ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขท่ี 
253/2567 งบประมาณ 499,949.50 บาท 

2.2 ปรับลดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว ฯ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
180 ตารางเมตร งบประมาณตั้งไว้ 97,700 บาท เนื่องจากเอกสารการขอใช้ที ่ดินยังไม่ชัดเจน  
เพื่อนำไปปรับเพิ่มในรายการท่ีเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงฯ 
จำนวน 97,700 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ (หน้าท่ี 35) 
รวมขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท้ังส้ิน จำนวน2,794,949.50 
บาท รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบญัตติที ่ได้นำส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านแล้ว  จึงเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและ
หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบ
องค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด
อนุมัติญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข 
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ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ
อนุมัติญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  33       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 13 ขอเชิญท่านอาคม  เฉลิมแสน รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขึ้นทำหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมจนแล้วเสร็จค่ะ ขอเชิญค่ะ  

ประธานสภาฯ ผมขอดำเนินการประชุมต่อเลยนะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 13 
(นายอาคม)  

ระเบียบวาระที่ 13  เร่ือง  ญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้นายบุญมี แสนพล กำนันตำบลเด่นราษฎร์ 
ก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมร้ัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์ ภายในพื้นทีบ่ริเวณ 
รพ.สต.บ้านเด่นราษฎร์ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดช้ีแจงระเบียบครับ 
(นายอาคม) 
เลขาการสภาฯ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกภสาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่านครับ พระราชบัญญัติการจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 122 
ให้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ของหน่วยงาน
ของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่
กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศ ในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การดําเนินการออกกฎกระทรวง 
ระเบียบ หร ือประกาศตามวรรคหนึ ่ง ให้ด ําเน ินการให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ ่งปีนับแต่ว ันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล ที่ไม่อาจ
ดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 ข้อ 9 ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี ่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการ
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กระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุ
หรือสิทธินั้น ๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  
การได้มาซึ ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที ่ระเบียบนี้ได้กำหนดไว้ และไม่มีระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหา
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีกำหนดไว้ในหมวดนี้ ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิ
ใด ๆ อันเกี ่ยวกับพัสดุประเกทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น หนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147  
ลงวันที่ 18 พฤภาคม 2561 เรียนท่ีประชุมเพื่อทราบครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดครับ ดร.สังเวียน วระไวย์ ท่ีให ้
(นายอาคม) ความกระจ่างนะครับ อยากให้ท่านสมาชิกได้ทราบในกรณีที่มีคนบริจาคเราก็ต้องเสนอเข้าสภา 

เพื่อขอความเห็นชอบนะครับ เชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติครับ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบในการอนุญาต
ให ้นายบุญมี แสนพล กำนันตำบลเด่นราษฎร์ ก่อสร้างป้ายช่ือพร้อมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านเด่นราษฎร์ ภายในพื้นท่ีบริเวณ รพ.สต.บ้านเด่นราษฎร์ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการอนุญาตให้ นายบุญมี แสนพล  ตำแหน่งกำนันตำบลเด่นราษฎร์ 
(ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์) ก่อสร้างป้ายช่ือ
พร้อมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์ ภายในพื้นท่ีบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความในมาตรา 
122 แห่งพระราชบัญญัติการจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ตามข้อ 9 และข้อ 155 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2535, 
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 
0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เหตุผล ด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์ ว่า  นายบุญมี 
แสนพล ตำแหน่ง กำนันตำบลเด่นราษฎร์ (ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์) มีความประสงค์จะขออนุญาตก่อสร้างรั ้วคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ตามแบบมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 5419 มีขนาดความยาว 33 เมตร ก่อสร้างป้าย  
หินอ่อนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์ ตามแบบที่กำหนด ความกว้าง 2.00 
เมตร ความยาว 4.50 เมตร โดยใช้เงินบริจาคของชุมชนและประชาชนในเขตตำบลบ้านเด่นราษฎร์ 
เป็นจำนวนเงิน 290,000 บาท ในท่ีดินทะเบียนราชพัสดุแปลงหมายเลขท่ี รอ 2076 เพื่อให้บริการ
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ประชาชน และใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์ 
โดยห้ามมิให้นำไปหาผลประโยชน์ในทางธุรกิจใด ๆ ทั้งสิ้น และเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
จะบริจาคให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป จึงเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบในการอนุญาตให้ นายบุญมี แสนพล ตำแหน่ง กำนันตำบลเด่นราษฎร์ (ประธาน
คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์) ก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมรั้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์ ภายในพื้นที่บริเวณ รพ.สต.บ้านเด่นราษฎร์ 
ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้ นายบุญมี  
(นายอาคม) แสนพล ตำแหน่ง กำนันตำบลเด่นราษฎร์ ก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลบ้านเด่นราษฎร์ ภายในพื้นท่ีบริเวณ รพ.สต.บ้านเด่นราษฎร์ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี 
จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียน
เชิญครับ เชิญท่านบุญเลิศครับ 

นายบุญเลิศ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ญัตตินี้ผมเองก็อยากจะหารือ
ท่านประธาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการที่จะไปประชาสัมพันธ์ให้กับ รพ.สต.ต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของพวกเรา เพราะผมคิดว่าสองร้อยกว่าแห่งมันจะมีลักษณะนี้เข้ามาเรื ่อย ๆ 
เมื่อมันเป็นเช่นนี้ แนวทางที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติมันน่าจะไปในรูปแบบที่เราจะเข้าใจร่วมกัน
ได้อย่างถูกต้อง เพราะฉะนั้นประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนสอบถามทางท่านประธานไปยังฝ่าย
บริหารก็คือว่าลักษณะการขออนุญาตใช้ นอกเหนือจากกำนันยังมีใครบ้างท่ีขออนุญาตใช้ได้นะครับ
นี่คือประการแรก ประการที่สองผมอยากจะหารือต่อไปว่า ในเมื่อ รพ.สต. ถ้าย้ายเข้ามาในสังกัด
ของ อบจ.แล้ว ผอ.กองสาธารณสุขสามารถดำเนินการขออนุญาตใช้เลยได้ไหม โดยท่ีไม่ต้องใช้ทาง
กำนันหรือทางท้องถิ ่นในระดับตรงโน้นได้ไหม นะครับนี่คือประเด็นที ่ผมสอบถาม และส่วน
งบประมาณท่ีดำเนินการเข้าใจได้นะครับว่าเป็นงบบริจาคหรืองบจากการหาเองของทางโรงพยาบาล 
ไม่ว่าจะทำเรื่องของผ้าป่า ทำเรื่องอะไรต่าง ๆ ท่ีไม่ได้เกี่ยวกับงบประมาณของทางราชการท่ีเขาหา
มาได้ เราก็จะสามารถตอบคำถามให้กับพี่น้องหรือตอบคำถามให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ว่าถ้าเราหา
งบประมาณให้กับทาง รพ.สต. แล้ว เราจะไปดำเนินการอย่างนี้ เราน่าจะมีขั้นตอนอะไรอย่างไร
ครับ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติก็อยากจะหารือท่านประธานนะครับว่าแนวทางเหล่านี้น่าจะสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันให้เป็นแนวทางปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันต่อไป ขอขอบคุณทางท่านประธาน 
นะครับ 

ประธานสภาฯ เชิญคณะฝ่ายบริหารครับ 
(นายอาคม) 
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นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดทุกท่านครับ ต่อกรณีท่ีท่านสมาชิกท่านบุญเลิศ อุดหนุน ได้สอบถามหรือแม้แต่ได้เสนอแนะ 
จะขออนุญาตให้หน่วยที่เกี่ยวข้องคือทางกองพัสดุ จะให้ ผอ.กองพัสดุได้ช้ีแจงครับ ขออนุญาตจาก
ท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ  เรียนเชิญ ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน เชิญครับ 
(นายอาคม) 
ผอ.กองพัสดุ  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู ้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวอิชยา      

วงศ์กันยา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ขอตอบในกรณีท่ีท่านได้กรุณาถามมาในกรณีท่ีความ
ห่วงใยนะคะ ว่าในการดำเนินการท่ีจะอนุญาตหรือระเบียบของแนวทางปฏิบัติท่ีจะให้ รพ.สต. หรือ
บุคคลใดใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ขออนุญาตนำเรียนก่อนว่าในกรณีนี้เป็นกรณีท่ีถ้าเป็นงบของส่วน
ราชการก็จะเป็นกระบวนการเข้าสภาตามปกติของระเบียบทางราชการเรา ส่วนในกรณีที่เข้าสภา
ครั้งนี้ เพื่อขอความเห็นชอบเป็นกรณีท่ีเป็นเงินโดยบุคคลอื่นไม่จำเป็นจะต้องเป็นกำนันหรือเป็นใคร
บุคคลใดก็ได้สามารถที่จะเข้ามาบริจาคหรือเข้ามาขออนุญาตก่อสร้างได้ ซึ่งในกรณีนี้ท่านมาขอ
อนุญาตก่อสร้างซึ่งในระเบียบของทางราชการระบุว่าการให้สิทธิ์หรือสิทธิ์อันใดในประโยชน์ในท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้างก็คือเข้ามาก่อสร้างในท่ีดินต้องขออนุญาตสภาก่อนค่ะ เพราะว่าติดภาระผูกพันไหม 
ถ้าเป็นลักษณะครุภัณฑ์ไม่ใช่ส่ิงก่อสร้างก็ไม่ต้องเข้าสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ แต่ถ้าครุภัณฑ์นั้นยัง
มีติดภาระผูกพัน เช่น สมมุติว่าซื้อรถแล้วยังต้องผ่อนชำระรถอยู่อย่างนี้ต้องนำเข้าสภาเพื่อให้ความ
เห็นชอบ แต่ถ้าเป็นที่ดินสิ่งก่อสร้างทั้งที่จะขออนุญาตก่อสร้างโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ของสว่น
ราชการก็ต้องขออนุญาตนำเข้าสภาตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ และในเคสนี้เป็นก่อสร้าง  
ในที่ดินของที่ดินธนารักษ์ ในส่วนของที่ดินของ รพ.สต.เราก็จะมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลาย
ประเภท ฉะนั้นกระบวนการเมื่อรับโอนเข้ามาแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการต้องตรวจสอบที่ดิน 
ให้ถูกต้อง และเมื่อทางสภาในกรณีท่ีเป็นท่ีราชพัสดุเมื่อสภาได้อนุญาตแล้ว ทาง อบจ. ต้องรายงาน
ให้ธนารักษ์ เพื่อให้ทราบว่าจะมีการก่อสร้างอาคารและท่ีดินบนที่ดินของธนารักษ์ ก็ขออนุญาตตอบ
ตามระเบียบตามนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านอิชยา วงศ์กันยา ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สินนะครับ ท่านสมาชิกท่านอื่นมีข้อสงสัย 
(นายอาคม) ถามไหมครับ เชิญท่านธนพล โอฆะพนม ครับ 
นายธนพล  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตพนมไพร ซึ่งในระเบียบวาระท่ี 13, 14, 15 ก็สามผ่านล่ะครับ ท่ีผมว่า 
แต่เป็นเรื ่องใหม่สำหรับเรา เรายังไม่รู ้ว่าหน้าที่เราทำอะไรนะครับเบื้องต้นที่เกี ่ยวข้องที่ทาง  
ฝ่ายเลขาสภาได้นำเสนอก็มีพระราชบัญญัติซึ ่งเป็นระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างของพัสดุและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยบวกกับหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น คือเรื ่องประเด็นที ่ต ั ้งมามันเป็นข้อสงสัยเฉย ๆ  
เป็นเบื้องต้นก็คือกรณีท่ี ผมเข้าใจว่าเงินบริจาคคงไม่ใช่กำนันบริจาค แต่กำนันเป็นผู้รับจ้างใช่ไหมครับ
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ประมาณนี้ ถ้าตามที่ถาม รพ.สต.ที่วาระต่อ ๆ ไป ดังนั้น ประมาณเรื่องของพวกนี้ในการช่างหรือ
การอะไรของเราที่เป็นเรื่องความมั่นคงหรือเป็นไปตามแบบแปลนที่เหมาะสมไหมเราได้มีส่วน
เกี่ยวข้องนี้ไหม เพราะว่าทุกรายการทางฝ่ายบริหารที่มีเซ็นร่วมในการทำเอกสารค่อนข้างจะ
สมบูรณ์นะครับ แต่มาคนละพื้นท่ีทำไม่เหมือนกัน แต่วิธีการก็อยากให้ ผมเช่ือครับว่าเรื่องอย่างนี้จะ
เกิดขึ้น เพราะว่าถ้าเราไม่ก่อสร้างคงมีผ้าป่าหรือมีคนท่ีเป็นส่วนสามารถดำเนินการได้เลย ตรงนี้ผม
เห็นไม่มีช่าง อบจ.ของเรา แต่เป็นช่างของท่ีอื่น แต่ก็มีคุณวุฒิ ทราบว่าเป็นช่างของท้องถิ่นอื่นและ
เป็นผู้ท่ีมีประกอบการวิศวกรรมอยู่ ดังนั้น เรื่องเกี่ยวกับตรงนี้ถ้าย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับ วาระท่ี
ผ่านมาก็คือเงินเราเอง แล้วก็มาขอสภาอีกมันก็ทำให้บอกว่าเอาเวทีนี้ นะครับผมขออนุญาตวาระ
ต่อ ๆ ไปคงจะง่ายข้ึน ถ้าเอาวาระนี้ให้ทางสภาได้เข้าใจบริบทในทรงของมันจะออก เพราะว่าเท่ียว
ต่อ ๆ ผมเข้าใจนะครับว่าคงมีการได้ดำเนินการเรื่องนี้ต่อ ๆ ไป ถ้าเป็นระเบียบคำส่ังต่าง ๆ เราคง
ได้ทำเยื่องนี้เรื่อยไป เพราะมีการประชุมครั้งก่อนที่ขออนุมัติสภาอนุมัติโครงสร้างใหญ่ ๆ ผมก็เลย
ถามไว้เป็นหลักนะครับว่า กรณีท่ีเรามีปัญหาเรื่องพัสดุในการซื้อจ้างต่าง ๆ ทางฝ่ายบริหารก็ได้บอก
ว่า ทาง รพ.สต. สามารถดำเนินการได้ถ้าไม่เกิน 100,000 บาท ถ้าเกินต้องขออนุมัติสภา 
แบบดังนี้ใช่ไหมครับ หรือว่าให้ทางฝ่ายบริหารจัดซื้อจัดจ้างได้เลย ก็ต้องเป็นสภาร่วมไปตลอดใช่
ไหมครับ อันนี้ผมตั้งประเด็นไว้ก่อน เพราะว่าเราเองบางทีถ้าอันไหนเป็นประโยชน์ ถ้าขอสภา
สมาชิกก็คงจะผ่านให้ แต่ระเบียบที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้ มันเพิ่งเคยมีว่าให้สภามาอนุมัติในเรื่องท่ี  
ผู้จะบริจาคมาขอบริจาคต้องขออนุญาตเรา ซึ่งมันก็มีเอกสารท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท่ีราชพัสดุเรื่อง
ของความเห็นของฝ่ายบริหาร ถ้าฝ่ายบริหารไม่อนุมัติก็คงไม่ได้ แต่ฝ่ายบริหารอนุญาตแล้วมาขอ
สภามันทำอะไรท่ีมันย้อนถอยหลังกลับคืนมา ธรรมดาสภาผ่านบริหารดำเนินการต่อ ตรงนี้ล่ะครับ
เอาเป็นว่าผมคงเรียบเรียงไม่ทัน แต่อยากให้ทางส่วนราชการที่ อย่างน้อย ๆ ท่านปลัดนำเสนอว่า
มันมีข้อแตกต่าง มันดำเนินการอย่างไร มันจะได้เป็นแนวทาง และจะได้เข้า Memory ในภารกิจ
ของสภาต่อ ๆ ไป เพราะว่าจะสอบถามจะซักถามมันไม่ใช่ประเด็นที่เป็นข้อกังขาหรอกครับ แต่ว่า
วิธีระเบียบที่จะดำเนินการต่อไป เราจะได้ซักซ้อมเพื่อ อย่างที่ท่านบุญเลิศว่ารายการต่อ ๆ ไป  
สองร้อยกว่าแห่ง ดีไม่ดีเด่นราษฎร์อาจจะได้ผ้าป่าเพิ่มข้ึนมาอีกแล้วก็จะทำอะไรอีกขึ้นมาอีก มันไม่
แน่นะครับว่า ท่ี รพ.สต. แต่ละแห่งเขาจะดำเนินการเรื่องอย่างนี้ ก็เลยบอกว่าเอาญัตตินี้วาระนี้ให้
เท่ียวเดียวให้สมาชิกได้เข้าใจนะครับ เป็นเบ้ืองต้นครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านธนพล  เชิญท่านบุณเลิศ  อุดหนุนครับ 
(นายอาคม) 
นายบุญเลิศ ถ้าอย่างนั้นผมก็มีประเด็นอยู่นะครับว่า หนึ่งเรื่องของการรับรองแบบในกรณีของการก่อสร้าง 

เพราะว่าเผอิญพื ้นที ่ของผมนะครับท่านประธานก็จะมีเคสลักษณะของการก่อสร้างอาคาร
เหมือนกัน แต่มีปัญหาคือการรับรองแบบเขาก็ไปอาศัยท้องถิ่นในพื้นท่ี ทีนี้ท้องถิ่นในพื้นท่ีเขาก็บอก
ว่าช่างเขาไม่พอหรือเขาไม่มีศักยภาพพอ เขาอยากให้ทาง อบจ.เรารับรอง ผมไม่ทราบว่าเรื่องของ
การรับรองแบบตัวนี้ในเมื่อทรัพย์สินท่ีมันจะเกิดขึ้นในท่ีดินของเราแล้ว ผมคิดว่าการรับรองก็น่าจะ
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เป็นฝ่ายกองช่าง น่าจะมีส่วนไหมครับ อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะครับ ส่วนประเด็นที่สองถ้าเงิน
บริจาคแล้วการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอำนาจของคณะกรรมการในระดับพื้นท่ีเลยไหมหรือว่าจะต้องผ่าน
การจัดซื้อจัดจ้างในระบบในส่วนของพัสดุท่ีนี่นะครับ แล้วก็ถ้าหากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตรง
นั้นไม่ใช่ที่ของธนารักษ์ มันจะมีวิธีการอย่างไร ซึ่งผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เราคงจะต้องเจอปัญหาอยู่  
นะครับ ก็อยากจะหาแนวทางไว้นะครับ คร่าว ๆ เพื่อจะได้ตอบคำถาม เพราะว่าเวลาเขาจะ
ก่อสร้างบางทีเขาอุตส่าห์หาตังค์มาให้โรงพยาบาลแล้ว แต่มาขั้นตอนของการรับรองแบบก็ไม่ค่อย
ได้นะครับ อันนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นไปได้ ผมคิดว่าการบูรณาการร่วมกันของพวกเรามันก็จะ
อำนวยความสะดวกตรงนั้นแล้วก็จะช่วยเอื้อให้เกิดประโยชน์ทันท่วงที อย่างเคสของผมก็ขอมานาน
แล้วนะครับท่านประธานครับ เพิ่งเข้าสภาวันนี้นะครับ ซึ่งจริง ๆ คนท่ีเขาให้ตังค์ผ้าป่ามาเขาก็ถาม
เงินที่เขาให้มาทำอะไรไปหรือยัง คือถ้านานไปมันก็ลดความเชื่อถือในระดับพื้นที่ในการที ่จะขอ
งบประมาณในการที่จะขอเงินผ้าป่าจากผู้ที่อยากจะทำผ้าป่าให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
นะครับ ก็มีประเด็นท่ีอยากจะหารือท่านประธานฝากไปยังฝ่ายบริหารประมาณนี้ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกครับ 
(นายอาคม) 
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดทุกท่านครับ ต่อข้อซักถามของสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องในญัตตินี้ ผมเองเช่ือว่าในความรู้สึกผม
กับในความรู้สึกของสมาชิกหรือแม้แต่ในความรู้สึกของ รพ.สต.ที่เข้ามาอยู่ในครอบครัว อบจ. 
ด้วยกันเรามีความรู้สึกไม่แตกต่างกัน เพราะใช้คำว่ามันเรื ่องใหม่ของพวกเราในการที่รับโอน  
รพ.สต. มา เรื่องใหม่ท่ีจะต้องเรียนรู้ในการทำหน้าท่ีทำงานการบริการพี่น้องประชาชนด้านสุขภาพ
ใน รพ.สต. ทาง รพ.สต. เองเขาก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องกฎ เรื่องระเบียบ จากท่ีเขาเคยอยู่ในกระทรวง
สาธารณสุข ตอนนี้มาอยู่ท้องถิ่น ใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างเรียนรู้กัน ยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมามันก็จะมี
ปัญหาในการทำหน้าที่ในการทำงานกันอยู่บ้าง เพราะว่าด้วยความที่ยังไม่เข้าใจในข้อปฏิบัติในกฎ
ในระเบียบต่าง ๆ ช่วงแรก ๆ รพ.สต.แต่ละแห่งมีเงินบำรุงแต่ยังไม่กล้าแม้ท่ีจะไปดำเนินการในการ
จัดซื้อจัดจ้างอะไร เนื่องจากเกรงและกลัวเรื่องระเบียบในการปฏิบัติของท้องถิ่น เกรงจะเป็นปัญหา 
เกรงจะผิด จนทางอบจ.ของเราต้องได้จัดโครงการไปเสริมเพิ่มพลัง โดยเอาเจ้าหน้าท่ีผู้อำนวยการ
กองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องลงไปในแต่ละอำเภอ เพื่อให้คำแนะนำกับผู้บริหาร รพ.สต.แต่ละแห่ง เพื่อให้
เข้าใจในกฎ ในระเบียบต่าง ๆ ของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความสบายใจและสามารถทำหน้าที่ทำงาน
และการดำเนินการดำเนินงานใน รพ.สต.ได้ ส่วนข้อซักถามข้อห่วงใยของท่านธนพลกับท่านบุญเลิศ 
เด๋ียวจะให้ท่านปลัดได้ช้ีแจงในรายละเอียดครับ ขออนุญาตให้ท่านปลัดช้ีแจงครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชิญครับ 
(นายอาคม) 
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ปลัด อบจ. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกครับ ขอแยกเป็นเอาเป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างก่อนนะครับ 
ถ้าเผ่ือเป็นเงินของเราคือเงินอยู่ในงบประมาณเรา เป็นเงินบำรุงของ รพ.สต. อันนี้ต้องจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุ ซึ่งเงื่อนไขท่ีเราทำไว้ตอนนี้คืออำนาจของรพ.สต.คือไม่เกิน 1 แสน ถ้าเกิน 1 แสน 
ต้องขออนุมัติท่านนายกในการดำเนินการนะครับ ทีนี ้มาพูดถึงเรื่องเงินบริจาค เงินบริจาคเขา
ตีความว่าเงินบริจาคคือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นเงินไม่ต้องใช้ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างเข้าไป
เกี่ยวข้อง เพราะเขาถือว่าเป็นเงินนอกงบประมาณ แต่ก็มีวิธีการดำเนินการอยู่ว่าถ้าเผื่อเป็นการ
บริจาคเงินเป็นเงินสด ถ้าเผ่ือเขากำหนดวัตถุประสงค์มาว่าจะให้ทำอะไรเราก็รับเงินตรงนั้นมา แล้ว
ก็เราก็ไปดำเนินการโดยตัวของเราเองดำเนินการให้เขา แต่ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีเขาบริจาค
นะครับว่าเขาอยากให้เราไปสร้างถนน เขาอยากให้เราไปสร้างรั้ว เขาอยากให้เราไปสร้างอาคาร  
เราก็ต้องทำตามวัตถุประสงค์ของเขา ถ้าเผื่อไม่มีการกำหนดโดยเงื่อนไขอย่างอื่น ถ้าเผื่อเงินเหลือ 
ก็คืนเจ้าตัวไป ก็คืนผู้บริจาคคืนกลับไปครับ แต่ถ้าเผ่ือเขาไม่แจงวัตถุประสงค์ว่าเขาต้องการคืนเงิน
หรือไม่เราก็เอาเงินกลับมาเป็นเงินของเราเอง อีกส่วนหนึ่งคือถ้าเผ่ือเขามีความประสงค์ในการท่ีเขา
จะไม่บริจาคเงินแต่เขามีความประสงค์ท่ีจะก่อสร้างให้เรา อันนี้ก็เป็นเรื่องการบริหารของเราเองกับ
เขาร่วมกันว่าเราจะทำอย่างไรให้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที ่เขาต้องการ  
ที่อยากจะทำ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเผื่อจะสร้างอาคารของเขาเป็นเงิน เราอาจจะร่วมกับเขาในเรื่อง
ของการทำแบบทำอะไรให้เขาหรือว่าต้ังกรรมการขึ้นมาในการควบคุมเรื่องเงินหรือว่าควบคุมเรื่อง
ของการจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมเรื่องการตรวจงานจ้าง หรือเอาคนไปช่วยคุมงานให้มันเป็นไปตามส่ิงท่ี
เขาต้องการ ครับก็เป็นแยกลักษณะการดำเนินการประมาณนี้นะครับ ทีนี้พูดถึงว่าเรื่องแบบแปลน 
ที ่ท่านสมาชิกถามว่าขณะนี ้แบบแปลนมันมีความน่าเชื ่อถือได้ขนาดไหน อย่างนี ้ครับโดย
วัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหารที่คุยกับส่วนข้าราชการเราก็มองว่าขณะนี้เราต้องการที่จะให้แบบ
แปลนอะไรทุกอย่างท่ีอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการท่ีจะดูแบบแปลนดำเนินการ เราอยาก
ให้ผ่านกองช่าง เพราะเรามองว่ากองช่างเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถในเรื่องของบุคลากร  
แต่มันก็มีเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งว่าขณะนี้กองช่างก็มีงานเยอะ เราอาจจะทำไม่ทันตามความต้องการ
ของ รพ.สต. เราก็เลยมอบนโยบาย ท่านนายกได้มอบนโยบายไปบอกว่าถ้าเผ่ือในพื้นท่ีท่านมีใครท่ี
มีความสามารถในการที่จะจัดทำแบบรูปรายการของงานก่อสร้างขึ้นมาได้ ก็ให้ดำเนินการได้ตาม
วิชาชีพที่เขามี แต่สุดท้ายแล้วเราก็จะไม่ปล่อยเหมือนกันนะครับ เมื่อแบบเข้ามาเราก็ให้  อบจ.ให้
ช่างเราตรวจสอบ แต่เราไม่ได้ทำแบบเองมันก็จะเร็วขึ้น ผมก็ดูอยู่เหมือนกันก็ดูช่วยกันนะครับ  
เรื่องนี้ นี่คือเรื่องของแบบแปลนที่มีอยู่ปัจจุบัน ซึ่งในแบบแปลนของเรื่องตัวที่จะบริจาคดังกลา่วนี้  
ที่จะทำการบริจาคก็มีรูปแบบรายการครบทุกอย่างแล้ว ก็เป็นเรื่องของผู้บริจาคเขามีเจตนาที่จะ
บริจาคเขาก็ทำแบบมาให้เรา เราก็ไปตรวจสอบร่วมกับส่วนท่ีเขาทำมา ก็ตรวจสอบแล้วโอเคก็เป็น
รูปแบบท่ีสามารถดำเนินการได้และมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับ ในเรื่องของท่ี ท่ีขณะนี้ของ รพ.สต.
ที่มีปัญหาอยู่ปัจจุบันนี้มันมีความชัดเจนขนาดไหนในการดำเนินการ ตอนนี้ตอบตรง ๆ ว่า  ความ
ชัดเจนของเราคือตอนนี้ท่ีราชพัสดุเราได้ทำการขอไปท่ีราชพัสดุเรียบร้อยหมดแล้ว ก็ถามว่า รพ.สต. 
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ไหนท่ีราชพัสดุ ตอนนี้เราก็สามารถทำอะไรได้ทุกอย่าง ก่อสร้างอะไรก็ได้ แต่ทีนี้ยังมีปัญหาอยู่ในอีก
สองส่วน สามส่วน คือเรื่องที่ป่า ที่สาธารณะประโยชน์ ขณะที่ป่าถามว่าก็ยังเป็น ถามว่าชัดไหม
เดี๋ยวผมจะให้ทาง ผอ.กองพัสดุตอบให้อีกรอบหนึ่งนะครับ แต่ทีนี้ที่สาธารณะประโยชน์ปัจจุบันนี้ 
ถามว่าก็มีส่วนท่ีมี เอาอย่างนี้ดีกว่าครับ เป็นเรื่องของท่ีเด๋ียวผมขอให้ทางพัสดุเขาตอบดีกว่าจะชัด
กว่านะครับ ขออนุญาตท่านประธานครับ ให้ทาง ผอ.กองพัสดุในส่วนของท่ีป่า ท่ีสาธารณะประโยชน์ 
และท่ีบริจาคก็มีนะครับ เชิญครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่าน ผอ.กองพัสดุ ครับ 
(นายอาคม)   
ผอ.กองพัสดุ กราบเรียนท่านประธานสภาและผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ในส่วนของที่ดินของ รพ.สต.ที่ถ่ายโอน 

เข้ามา ทั้ง 229 แห่ง เป็นที่ดินราชพัสดุ 137 แปลง และตอนนี้เราได้ทำเรื่องไปขออนุญาตใช้ที่ดิน
จากที่ราชพัสดุเรียบร้อยแล้ว และในส่วนอีก 94 แห่ง เป็นที่ดิน ส.ป.ก. 5 แห่ง ซึ่งตอนนี้ทาง รพ.สต. 
ท่ีอำเภอหนองพอกและเสลภูมิ รวม 5 แห่ง ได้ทำหนังสือมาถึงกองพัสดุแล้ว และได้ประสานไปทาง
ส.ป.ก. แล้ว ให้ทาง ส.ป.ก. ออกไปรังวัดว่าที่ดินของส.ป.ก.ที่เราจะขอใช้ประโยชน์นั้นมีกี่ไร่กี่งาน 
กี่ตารางวา เพื่อให้ชัดเจนแล้วก็จะมารายงานสภาเพื่อขออนุญาตใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะในส่วนของ
ท่ีดิน ส.ป.ก. ส่วนท่ีดินวัดจะมีอยู่ประมาณ 5 แห่ง และมีความโชคดีว่าเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. อยู่ 3 แปลง ก็จะเหลือท่ีดินป่าไม้ 1 แห่ง ท่ี รพ.สต.รายงานเข้ามา 
ส่วนที่เหลือจะเป็นที่ดินบริจาคซึ่งที่ดินบริจาคมีจำนวน 15 แห่ง ที่ตอนนี้ที่เขาบริจาคมีคนบริจาค
ตั้งแต่อยู่ที่สาธารณสุขจังหวัดแต่ยังไม่ได้มีการโอนให้เป็นทรัพย์สินของทางราชการเลยก็จะมีอยู่
ประมาณ 10 กว่าแห่ง แล้วที่เหลือจะเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ซึ ่งตอนนี้ทาง  รพ.สต. กำลัง
รวบรวมหลักฐานว่า ท่ีดินสาธารณะประโยชน์หรือท่ีดินท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้อยู่ในขั้นตอนไหนท่ีตอน
ท่ีท่านอยู่ทางสาธารณสุขจังหวัด ท่านได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วทางท่านนายกก็จะมีทีมงาน
ของท่านที่ปรึกษาและท่านผู้เชี ่ยวชาญที่จะดำเนินการในเรื ่องที่ดินทางสาธารณะประโยชน์ 
ในขั้นตอนต่อไป ถ้าเป็นท่ีดินสาธารณะประโยชน์ ท่ีดินป่าไม้ ท่ีดิน ส.ป.ก. แล้วก็ถ้าเป็นท่ีดินบริจาค
ถ้ากองพัสดุตรวจสอบว่าหรือ อบจ. ตรวจสอบว่าท่ีดินติดภาระผูกพันก็จะต้องนำเข้าสภาค่ะ ก็ต้อง
อยู่ในการตรวจสอบว่าที่ดินติด ถ้าสมมุติว่าที่ดินไม่ติดภาระผูกพันก็ไม่ต้องรายงานสภา ก็คือ
ระเบียบพัสดุท่ีได้รายงานมาว่าถ้าติดภาระผูกพันต้องรายงานสภาถ้าตัวส่ิงท่ีบริจาค ฉะนั้นก็นำเรียน
ทางสภาว่าน่าจะมีเรื ่องของที่ดินที่เราต้องตรวจสอบไปทางที่ดินว่าที่ดินนั้นติดภาระผูกพันไหม  
ถ้าไม่ติดภาระผูกพัน อบจ. ก็จะต้องดำเนินการรับโอนและรับบริจาค แล้วก็ทำเรื่องขอเปล่ียนช่ือไป
ทางท่ีดิน เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องค่ะ ก็ขึ้นอยู่กับว่าในตอนนี้ รพ.สต. แต่ละแห่ง ก็ยอมรับว่ายังไม่
รายงานเข้ามาหรือหาเอกสารไม่เจอว่าท่ีดินตัวเองยังอยู่ในขั้นตอนไหนค่ะ ก็เลยได้เสร็จแต่ท่ีดินของ 
ธนารักษ์อย่างเดียวค่ะ ก็ขออนุญาตนำเรียนสภาค่ะ 
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ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่าน ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน นะครับ เพื่อนสมาชิกมีอะไรจะซักถามต่อไหมครับ จริง ๆ 
(นายอาคม) เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก ๆ ถ้านั่งเถียงกันคุยในเรื่องสภาผมกลัวว่าจะน่าจะสามทุ่มก็ยัง

ไม่ได้กลับมั้ง เดี๋ยวค่อยปรึกษากันนอกรอบอีกทีหนึ่งดีไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นทาง รพ.สต. ก็มาด้วย
นะครับ ทางสภายินดีในการที่จะรับฟังและรับให้ความเห็นชอบอยู่แล้วนะครับ เพียงแต่ว่าเรา
พยายามที่จะทำให้มันถูกต้องตามตัวบทกฎหมายนะครับ อันนี้เป็นเรื ่องละเอียดอ่อนนะครับ  
เชิญท่านดาราณี  ศรีดารา ครับ   

นางสาวดาราณ ีกราบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ในระเบียบวาระที่ 13, 14 
และ 15 นั้นเป็นเรื่องของการบริจาคเพื่อทำประโยชน์ให้กับทางรพ.สต. และอย่างท่ีท่านประธานได้
กล่าวเมื่อสักครู่ว่า มันเป็นกฎหมายใหม่ พวกเราก็เลยมีความห่วงใย มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ยังไง
ก็แล้วแต่ฝากเจ้าหน้าที่ ฝากส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลพวกเราทำงาน
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และฝ่ายข้าราชการ และสมาชิกใหม่ที่มาอยู่บ้านกับ  
พวกเราส่ิงใดท่ีเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน พวกเรายินดีแต่ว่าก็อย่างท่ีท่านประธานได้กล่าว
เมื่อสักครู่ว่า มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ตรงนี้เราก็อยากให้ศึกษาอย่างท่องแท้หรือว่าแม้กระท่ัง
หนังสือหารือไป เพื่อให้เราได้มีพี่เลี้ยงหรือว่ามีเกราะป้องกัน เพื่อให้การทำงานของพวกเราจะได้
สะดวกสบายและถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง ตรงนี้อยากจะฝากทางเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านดาราณี  ศรีดารา นะครับ เชิญท่านธนพล  โอฆะพนม ครับ 
(นายอาคม)   
นายธนพล เหมือนกับท่านประธานจะขอมติแล้วนะครับ คือท่านประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ 

ผมธนพล  โอฆะพนม จากพนมไพรนะครับ ที่คุย ๆ กันนี้ผมดู 3 ตัวอย่าง ไตเติ้ล 3 ตัวอย่างก็
เหมือนกับ อบจ. เป็นพี่เลี้ยงช่วยอยู่หรอกครับ แต่รูปทรงมันยังไม่เข้ากัน เราน่าจะมีแพทเทิร์น  
ในการดำเนินการตรวจงานตรวจอะไรจะได้ผ่าน สุดท้ายบันทึกข้อความมีเบื้องต้นก็เสนอนายก  
มีบางข้อความก็มานำเร ียนเสนอนายกพร้อมกับระบุผ ู ้ประกอบการ บางคนก็ไม ่ได ้ระบุ
ผู้ประกอบการ บางทีในสัญญาท่ีเราบอกว่าเราจะตรวจแบบสัญญาเขาจะซื้อจ้างกันตอนไหน ถ้าเรา
อนุมัติหรือว่าค่อยไปทำสัญญาทีหลัง ตรงนี้มันมีผู้เกี่ยวข้องก็คือทางผ้าป่าหรือผู้บริจาคเขาคงระบุ 
ถ้าจะทำป้ายทำรั้วก็คงมีระบุแล้วล่ะครับ แต่พอเข้ามาตัวนี้ขนาดละเอียดก็ยังมีปัญหาบางเรื่องนะ
ครับ ผมบอกว่า ถ้าแพทเทิร์นต่อไปในการจัดการเรื่องบริจาคเรื่องอะไรน่าจะเป็นแบบฟอร์มท่ีตรวจ
ได้ สภาเห็นบอกครบอย่างนี้นะครับว่ามันจะได้ง่ายขึ้น อันนี้เราจะอำนวยความสะดวก เพื่อให้ง่าย 
เพื่อว่าถ้ามันเป็นระเบียบกฎหมายก็ต้องคงทำแบบท่ีเราทำวันนี้ แต่ว่าถ้าต่อไปน่าจะมีตารางว่าตรง
นั้นครบ ตรงนี้บรรจุมาเรียบร้อยแล้ว เราก็ผ่าน มันน่าจะง่ายนะครับ เพราะว่าเรื่องที่ต้องชะลอ  
ตรงนี้ เหตุก็คือ ถ้าวาระหน้าญัตติหน้าเราก็คงพูดเรื่องเดียวกันนี้ ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้น มันก็
น่าจะมีการตรวจเอกสารที่ครบถ้วนให้สภาเห็นมันจะเป็นไปได้ง่ายเราตรวจผ่าน อันนี้เป็นข้อคิดเห็น



  รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567  |  53 

 

ที่ว่าการกลั่นกรองหรือผู้บริจาคหรือผู้เป็นผ้าป่าเขาคงมีเจตนาที่จะทำให้กับชุมชนหรือเป็นท่ี   
รพ.สต. เป็นส่วนหนึ่งของการบริการจัดการดูแลสุขภาพได้เห็นชัดเจนนะครับว่า มีการลงถึงพื้นท่ี
ค่อนข้างท่ีจะเยอะกว่าโรงเรียนเพราะว่ามีเครือข่ายคือ อสม.มีพี่น้องประชาชนร่วม ผมก็เลยบอกว่า
ถ้าบรรยากาศต่อ ๆ  ไป วาระต่อ ๆ ไป มันจะเป็น 3 ผ่านที่ผมบอกนะครับว่าถ้าอย่างนั้นต่อ ๆ ไป 
ก็คงจะมีวิธีการตรวจเอกสารที่เรียบร้อย ที่ผมนำเสนอก็คือพอแบบแปลนเรา ท่านปลัดก็ถือว่า  
ท่านเป็นช่างเดิม มีความรู้มีองค์ความรู้ ดังนั ้นมันก็ต้องมีองค์ความรู้บอกว่าได้ตรวจผ่านตรวจ
เอกสาร นี่ขนาดท่ีผมดูลายเซ็นของ ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สินนะครับพาดพิงนิดหนึ่ง ขีดเส้นเฉย ๆ 
ก็ได้ แต่ยังลืมเลยครับที่เมืองบัว ก็เป็นอย่างนี้ครับเพราะเอกสารมันเยอะ ขนาดลายเซ็นของท่าน
เขียนยาว ๆ เฉย ๆ ดังนั้น เวลาตรวจเอกสารก็อยากให้มันผ่านครบระบบมาเรียบร้อยแล้วก็เข้าสภา 
แล้วก็จะให้ความเช่ือมั่นทาง รพ.สต. นะครับท่ีเสนอมา ถือว่าวันนี้เราได้ทำหน้าท่ีเพื่อให้กระบวนการ
เคลื่อน ไม่อยากให้ อบจ. ทำให้กระบวนการของพวกท่านล่าช้า แต่เราต้องทำรูปแบบของเราให้มี
ความสำเร็จ ก็เช่ือครับว่า ครั้งต่อ ๆ ไป เราจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างนี้ตลอดไป แล้วก็ส่วนท่ีได้
นำอธิบายมันก็เป็นเรื่องแปลกอยู่ครับ การจัดซื้อจัดจ้างต้องมาอาศัยสภามันก็เป็นเรื่องที่แปลก  
ผมก็เลยบอกว่าธรรมดาถ้าสภาผ่านน่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร แต่ระเบียบข้อปฏิบัติเขาให้ระบุ
สภาก็ขอบคุณท่านประธานท่ีทางฝ่ายบริหารทางฝ่ายส่วนราชการได้ชี้แจง ก็เชื่อว่าครั้งต่อ ๆ ไป  
เราคงจะให้ความสะดวกต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มีจะขอมติจากท่ีประชุม 
(นายอาคม) นะครับ เชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ องค์ประชุมครบนะครับ สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้ นายบุญมี 
แสนพล ตำแหน่ง กำนันตำบลเด่นราษฎร์ ก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านเด่นราษฎร์ ภายในพื้นท่ีบริเวณ รพ.สต.บ้านเด่นราษฎร์ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี 
จังหวัดร้อยเอ็ด กรุณายกมือครับ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด
ไม่อนุมัติญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให ้นายบุญมี แสนพล ตำแหน่ง กำนันตำบลเด่นราษฎร์ 
ก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์ ภายในพื้นที่บริเวณ  
รพ.สต.บ้านเด่นราษฎร์ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด กรุณายกมือครับ ไม่มี 
นะครับ เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้ นายบุญมี แสนพล 
ตำแหน่ง กำนันตำบลเด่นราษฎร์ ก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน
เด่นราษฎร์ ภายในพื้นที่บริเวณ รพ.สต.บ้านเด่นราษฎร์ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัด
ร้อยเอ็ด นะครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  33       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
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ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้ นายบุญมี แสนพล ตำแหน่ง กำนัน
ตำบลเด่นราษฎร์ ก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์ 
ภายในพื้นท่ีบริเวณ รพ.สต.บ้านเด่นราษฎร์ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 14 
(นายอาคม) 

ระเบียบวาระที่ 14  เร่ือง  ญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้นายต่อพงษ์ เสนาเพ็ง กำนันตำบลเมืองบัว 
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว ภายในพื้นที่
บริเวณ รพ.สต.บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติครับ 
(นายอาคม) 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบในการอนุญาต
ให้ นายต่อพงษ์ เสนาเพ็ง กำนันตำบลเมืองบัว ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว ภายในพื้นท่ีบริเวณ รพ.สต.บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตร-
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  หลักการ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการอนุญาตให้นายต่อพงษ์ เสนาเพ็ง กำนันตำบลเมืองบัว 
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว ภายในพื้นที่บริเวณ 
รพ.สต.บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความในมาตรา 122 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ตามข้อ 9 และข้อ 155  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2535, 
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 
0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561  เหตุผล ด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว ว่า  นายต่อพงษ์  
เสนาเพ็ง ตำแหน่ง กำนันตำบลเมืองบัว (ประธานชุมชนตำบลเมืองบัว) มีความประสงค์จะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว เพื่อให้บริการ
ประชาชน และใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว 
จำนวน 1 หลัง มีขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร ตามแบบก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 9 หน้า 
โดยใช้เงินบริจาคของชุมชนและประชาชนในเขตตำบลเมืองบัว เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท  
ในท่ีดินทะเบียนราชพัสดุแปลงหมายเลขท่ี รอ 676 โดยห้ามมิให้นำไปหาผลประโยชน์ในทางธุรกิจ
ใด ๆ ทั้งสิ้นและเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะบริจาคให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป จึงเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้ นายต่อพงษ์ เสนาเพ็ง 
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กำนันตำบลเมืองบัว ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว 
ภายในพื้นท่ีบริเวณ รพ.สต.บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให ้นายต่อพงษ ์ 
(นายอาคม) เสนาเพ็ง กำนันตำบลเมืองบัว ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

บ้านเมืองบัว ภายในพื้นที่บริเวณ รพ.สต.บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญครับ 
ไม่มีนะครับ หากไม่มีจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ เชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วย
ครับ องค์ประชุมครบนะครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติ 
ขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้ นายต่อพงษ์ เสนาเพ็ง กำนันตำบลเมืองบัว ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว ภายในพื้นท่ีบริเวณ รพ.สต.บ้านเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด กรุณายกมือครับ ขอบคุณครับ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้   
นายต่อพงษ์ เสนาเพ็ง กำนันตำบลเมืองบัว ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว ภายในพื้นท่ีบริเวณ รพ.สต.บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตร-
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด กรุณายกมือครับ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขอความ
เห็นชอบในการอนุญาตให้ นายต่อพงษ์ เสนาเพ็ง กำนันตำบลเมืองบัว ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว ภายในพื้นท่ีบริเวณ รพ.สต.บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว 
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นะครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  33       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้ นายต่อพงษ์ เสนาเพ็ง กำนันตำบล
เมืองบัว ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว ภายในพื้นท่ี
บริเวณ รพ.สต.บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 15 
(นายอาคม) 

ระเบียบวาระที่ 15  เร่ือง  ญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้ นายสมชาย  ยาวะรักษ์ กำนันตำบลสีแก้ว 
ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว ภายในพื้นทีบ่ริเวณสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติครับ 
(นายอาคม) 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบในการอนุญาต
ให้ นายสมชาย  ยาวะรักษ์ กำนันตำบลสีแก้ว ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว ภายในพื้นที่บริเวณสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อขอความเหน็ชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด ในการอนุญาตให้ นายสมชาย  ยาวะรักษ์ กำนันตำบลสีแก้ว ดำเนินการปรับปรุง 
ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว 
ภายในพื้นท่ีบริเวณสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว 
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความในมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติการจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ตามข้อ 9 และข้อ 155 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2535, หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1628 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 
2561 เหตุผล ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรายงานจากสถานีอนามัยเฉลิม  
พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว ว่านายสมชาย  ยาวะรักษ์  ตำแหน่ง กำนันตำบล
สีแก้ว (ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านสีแก้ว) มีความประสงค์
จะขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรมีความกว้าง 12.00 เมตร ความยาว 
15.00 เมตร โดยใช้เงินบริจาคของชุมชนและประชาชนในเขตตำบลสีแก้ว เป็นจำนวนเงิน 97,700 
บาท ในที่ดินทะเบียนราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ รอ 26 เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของ
ผู้ป่วยที่มารับบริการ และใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว โดยห้ามมิให้นำไปหาผลประโยชน์ในทางธุรกิจใด ๆ ทั้งสิ้น และ
เมื่อดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมแล้วเสร็จ จะบริจาคให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป จึงเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้ นายสมชาย  ยาวะรักษ์ 
กำนันตำบลสีแก้ว ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีอนามัยเฉลิม - 
พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว ภายในพื้นท่ีบริเวณสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให ้นายสมชาย  
(นายอาคม) ยาวะรักษ์ กำนันตำบลสีแก้ว ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีอนามัย

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว ภายในพื้นที่บริเวณสถานีอนามัยเฉลิม- 
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พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ  
หากไม่มีจะขอมติจากที ่ประชุมนะครับ เชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ  
องค์ประชุมครบนะครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขอความ
เห็นชอบในการอนุญาตให ้นายสมชาย  ยาวะรักษ์ กำนันตำบลสีแก้ว ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว ภายใน
พื้นท่ีบริเวณสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กรุณายกมือครับ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ท่านใดไม่อนุมัติญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้ นายสมชาย  ยาวะรักษ์ กำนันตำบลสีแก้ว 
ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว ภายในพื้นที่บริเวณสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิน- 
ทราชินี บ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กรุณายกมือครับ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่า 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้ นายสมชาย  ยาวะรักษ์ กำนันตำบล 
สีแก้ว ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว ภายในพื้นที่บริเวณสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิน- 
ทราชินี บ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นะครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  33       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขอความเห็นชอบในการอนุญาตให้ นายสมชาย  ยาวะรักษ์ กำนันตำบล 
สีแก้ว ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว ภายในพื้นที่บริเวณสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 16 
(นายอาคม) 

ระเบียบวาระที่ 16  เร่ือง  อื่น ๆ  
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 16 เรื่องอื่น ๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดจะอภิปราย 
(นายอาคม) ขอเชิญครับ เชิญท่านดาราณีครับ 
นางสาวดาราณ ี กราบเรียนท่านประธาน เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี ศรีดารา สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ในระเบียบวาระท่ี 16 ในเรื่องอื่น ๆ 
นั้น ดิฉันขออนุญาตหารือท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้บริหารในเรื่องของการขุดเจาะน้ำบาดาล 
อย่างท่ีแจ้งไปเมื่อวาระที่ผ่าน ๆ มาก็คือบ้านดิฉันฝนไม่ตกและมีภาวะแล้งมากเลยค่ะ เรื่องขอการ
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ขออนุญาตเราก็พยายามที่จะดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อที่จะขอใช้รถเจาะขององค์การบริหารสว่น
จังหวัด โดยเฉพาะตำบลหนองขุ่นใหญ่เรามีความลำบาก เรามีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน แต่ว่าหมู่บ้าน 
ที่เรามีความลำบากมีถึง 8 หมู่บ้าน เพราะว่ามันจะเป็นหมู่บ้านใหญ่ การใช้น้ำมีบ่อเดียวและต้อง
แบ่งกันใช้ อย่างเช่นบ้านหนองขุ่นมี 3 หมู่บ้าน มีบ่อเดียวก็แบ่งกันใช้ และบ้านดงบังมี 4 หมู่บ้าน  
ก็มีบ่ออยู่ไม่หลายบ่อก็แบ่งกันใช้ ตามวิธีการที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราได้แจ้งทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ให้ขออนุญาตก่อน ทางเราก็ได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้ว อันนี้
ดิฉันขออนุญาตแจ้งผ่านสภาว่าหากว่ามีคำขอจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อย่างไร
ขอความอนุเคราะห์ท่านนายกในการท่ีจะขุดเจาะน้ำบาดาลให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านอื่นมีอะไรจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับท่านวสกมล อ่อนประทุม ครับ 
(นายอาคม) 
นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉันวสกมล อ่อนประทุม สมาชิกเขต

อำเภอเชียงขวัญ คืออย่างนี้ค่ะจะฝากท่านประธานสภาไปยังผู้บริหาร เนื่องจากตอนนี้ก็หน้าร้อน
และอีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นหน้าฝนแล้ว ดิฉันคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะที่จะซ่อมแซมถนนจาก
พื้นท่ีของดิฉันเองเขตอำเภอเชียงขวัญท่ีเคยได้เรียนผู้บริหารไปแล้วในหลายเส้นนะคะ และทีนี้จาก
ที่ผ่านมาจากสงกรานต์หรือปีใหม่ที่ผ่านมาที่ได้ออกไปพื้นที่ได้ไปเจอกับชาวบ้านประชาชนได้เกิด
อุบัติเหตุ ก็เลยจะขอใช้วาระอื่น ๆ เพื่อนำเรียนท่านผู้บริหารให้ได้อนุมัติงบประมาณซ่อมแซมด้วย 
เพราะว่าเด๋ียวอีกสักกลางเดือนพฤษภาคมนี้เด็ก ๆ ก็ได้ใช้ถนนเส้นนี้สำหรับเปิดเทอมแล้ว เส้นแรก
ก็จะเป็นถนน อบจ.รอ.สายทางหวายหลึม - ไผ่ล้อม 1660 บริเวณที่สาหัสเลยนะคะ เรียนท่าน  
ผอ.กองช่างด้วยนะคะ ก็คือบริเวณโรงเรียนคุยขนวน - ไผ่ล้อม ดิฉันเคยทำหนังสือจากความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเข้ามา 2 รอบแล้ว ก็ยังไม่ได้มีการซ่อมแซมเกิดข้ึน เส้นนี้ดิฉันก็ได้เอา
เข้าในข้อบัญญัติของปีงบประมาณ 2567 แต่ก็ไม่ทราบจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อไหร่ ในขณะ
ท่ียังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการหาผู้รับเหมาท่ีจะทำได้นั้นก็ขอให้ออกไปซ่อมให้ก่อนนะคะ 
เพราะว่าใกล้จะถึงหน้าฝนแล้ว อีกเส้นหนึ่งก็เป็นถนน อบจ.รอ. 1029 เส้นนี้สภาพถนนก็จะเป็น
หลุมท่ีทำให้รถยนต์สัญจรไป - มาเกิดอุบัติเหตุ เพราะว่ามันเป็นหลุมใหญ่มาก เส้นคัดเค้า-ดงพิกุล-
ดอนขี เส้นนี้ก็ยังไม่มีการเข้าไปซ่อมแซมเลยนะคะ ทำเรื่องมา 2 รอบแล้วเหมือนกัน อีกเส้นหนึ่ง 
ก็คือดอนแดง-บุ่งค้า ตรงนี้จะเป็นช่ือสายทาง อบจ.รอ. 1033 ตรงบริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมเชียงขวัญ 
ก็ขอฝากท่านประธานสภาไปยังผู้บริหารให้เร่งดำเนินการด้วย เพราะว่าเดี๋ยวหน้าฝนก็จะขนย้าย
เครื่องจักรลำบาก เรื่องท่ี 2 คือดิฉันขอทราบสถานการณ์จัดซื้อจัดจ้างงบประมาณในข้อบัญญัติของ
ปี 66 ว่า ยังมีตกค้างตัวไหนบ้าง อำเภอไหนท่ียังไม่แล้วเสร็จ และขอทราบสถานการณ์จัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2567 ว่าเราได้ดำเนินการอะไรถึงขั้นตอนไหนแล้ว เพราะว่าตั้งแต่ 
มีข้อบัญญัติเกิดขึ้น เช่ือว่าท่านสมาชิกทุกท่านก็ได้ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นท่ี
ของตัวเองแล้วว่าอบจ.เราจะดำเนินการพัฒนาในส่วนนี้ไปแล้วยังไงบ้าง แล้วพอออกไปช่วยงาน  
พี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นงานบุญประเพณีหรืองานในส่วนราชการต่าง ๆ ก็ได้ทวงถามมา  
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ถามมาท่ี สจ. ตลอดเลยนะคะทุกท่านก็คงเจอไม่ต่างจากดิฉันนะคะว่า สจ.รับปากแล้วว่าท่านนายก
อนุมัติแล้วว่าจะทำถนนให้ ว่าจะทำนั่นโน้นนี่ให้พัฒนาให้พี่น้องประชาชนแต่ทำไมยังไม่เห็นเกิดขึ้น
เลย พี่น้องประชาชนบางท่านเขาก็ยังไม่เข้าใจกระบวนการของเราว่าต้องจัดซื้อจัดจ้างก่อนเราถึงจะ
ได้ผู้รับเหมามาทำ ก็จะขอความชัดเจนว่าปีงบประมาณ 2566 มีตกค้างตัวไหนบ้าง และปีงบประมาณ
ในข้อบัญญัติ 2567 ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่าน วสกมล อ่อนประทุม สมาชิกท่านใดจะอภิปรายมีอีกไหมครับ เชิญครับ ถ้าไม่มี 
(นายอาคม) ผมจะให้ท่านนายกได้ตอบข้อซักถามนะครับ เชิญท่านคำสีครับ เชิญครับ 
นายคำสี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายคำสี สืบเมืองซ้าย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอจตุรพักตรพิมาน วันนี้ระเบียบวาระ 
ที่ 16 เรื่องอื่น ๆ ก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณทางคณะบริหารนำโดยท่านเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์  
ท่านไปดูแลให้ความอนุเคราะห์แก่พี่น้องชาวตำบลน้ำใส ซึ่งเหตุการณ์วันท่ี 16 ท่ีผ่านมาก็โดนพายุ
ฤดูร้อนได้รับความเสียหายประมาณสามร้อยกว่าหลัง ก็ต้องขอขอบคุณคณะบริหารเป็นอย่างยิ่งท่ี
ให้การช่วยเหลือแก่พี่น้อง และผมก็ต้องขอขอบคุณคณะบริหารอีกเรื่องหนึ่งที่ให้การช่วยเหลือแก่ 
พี่น้องชาวตำบลหัวช้างที่โดนไฟไหม้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะบริหารนำโดยท่านเศกสิทธิ์    
ไวนิยมพงศ์ ท่ีให้การช่วยเหลือแก่พี่น้องชาวบ้านอ้น และต้องขอขอบคุณอีกประการหนึ่งก็คือเรื่อง
ให้การช่วยเหลือเครื่องจักรท่ีไปช่วยกำจัดขยะ คือปัญหาขยะของตำบลหัวช้างและตำบลจตุรพักตร-
พิมานเป็นปัญหาหนักมากเลยครับท่านประธานครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันควันไปไกล
มากเลยไปถึงตำบลน้ำใส ได้ข่าวว่าต้องเข้าโรงพยาบาล เพราะกล่ินมันแรงมาก อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ
ท่านนายกนะครับท่ีให้เครื่องจักรไปช่วยดับไฟและกลบไฟ ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง สำหรับวันนี้
ผมก็ขอท่ีจะถามคณะบริหารผ่านท่านประธานสภาในเรื่องข้อบัญญัติ ปี 66 ซึ่งเป็นโครงการขุดขึ้น
คันดินเป็นถนนเช่ือมระหว่างตำบลป่าสังข์และตำบลดงแดง ซึ่งได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ก็อยาก
ทราบว่าได้ทำงสัญญาผูกพันกับผู้ประกอบการหรือยัง เพราะว่าทราบว่าประกาศไปแล้ว อันนี้ก็
อยากทราบถึงการทำงานว่าถึงขนาดไหนแล้ว และโครงการขุดลอกปี 67 ท่ีในข้อบัญญัติ ปี 67 คือ
ขุดลอกห้วยกุดพิมานนะครับท่านประธานฝากท่านนายกด้วยว่าให้ดำเนินการให้ได้ขุดในช่วงหน้าแล้ง
ได้ไหมครับ เพราะว่า ปี 66 ก็ได้มาขุดลอก ปี 67 ปี 67 ขออย่าให้ไปขุดลอก ปี 68 เลยนะครับ  
ก็ต้องฝากด้วยนะครับ เพราะว่าห้วยกุดพิมานคือผมพูดตลอดว่าต้องทำ เพราะต้องระบายน้ำ ถ้าปีไหน
ฝนไม่ดีเหมือนปีที่แล้วก็ไม่เป็นไร ถ้าปีไหนฝนดีน้ำจะท่วม เพราะทางน้ำเขาทำถนนสี่เลนปิดถนน
แล้ว ปิดทางน้ำเรียบร้อยแล้ว จากบ้านหนองตอไปตำบลศรีโคตร อันนี้เป็นเรื่องสำคัญขอให้ท่าน
ดำเนินการให้ได้ขุดปีนี้ก่อนฝนจะมานะครับ และก็ต้องถามเรื่องต่อไปคือเรื่องขยะ โรงงานกำจัดขยะ 
อบจ. เราได้ทำไปถึงไหนแล้ว อยากทราบเพราะว่าเขตพื้นที่ตำบลหัวช้าง ตำบลจตุรพักตรพิมาน
อยากใช้บริการเรื่องการกำจัดขยะโรงงานกำจัดขยะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านคำสี  สืบเมืองซ้าย นะครับ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีจะให้ท่าน 
(นายอาคม) นายกตอบข้อซักถามนะครับ เชิญท่านนายกครับ 
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นายก อบจ. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดทุกท่านครับ ต่อข้อเสนอแนะข้อห่วงใยจากสมาชิกถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ในพื้นที่มาที่ฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งที ่ท่านสมาชิกดาราณี ศรีดารา ท่านพูดถึงความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่หมู่บ้านตำบลหนองขุ่นใหญ่ที่ประสบปัญหาเรื่องภัยแล้ง ตอนนี้  
ผมเช่ือว่าน่าจะเป็นปัญหาเกือบทุกพื้นท่ี เนื่องจากว่าประเทศของเราตอนนี้อยู่ในช่วงปรากฏการณ์
เอลนิโญ่ ซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ปี 2566 ซึ่งต่อเนื่องมาถึงปี 2567 มันจะทำให้พื้นท่ีในพื้นท่ีของเรา
ขาดแคลนเรื่องน้ำ ตอนนี้ใช้คำว่าเรามีคิวในการที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหามาขอรถขุดเจาะ
บ่อบาลของเราเป็นจำนวนเยอะมาก ตอนนี้เรามีรถขุดเจาะบ่อบาดาล 2 คัน ขนาดเล็ก 1 คัน  
ขนาดใหญ่ 1 คัน ใช้คำว่าตอนนี้ช่างก็ลงพื้นที่ไปขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับพี่น้องประชาชนแทบจะ 
ทุกวัน และส่วนพื้นที่ตรงไหนมีความจำเป็นเดือดร้อนที่ขาดแคลนน้ำ แม้แต่น้ำอุปโภคบริโภค 
 ไม่มีเลย ก็ขอทางฝ่ายบริหารมา เราก็พยายามหาทางรีบเร่งแก้ไขปัญหา เดี๋ยวนี้กองช่างขุดเจาะ 
บ่อบาดาลเราทำงานกันบางทีก็หมุนเหมือนลูกข่างเครื่องจักรหมุนเหมือนลูกข่าง เด๋ียวปัญหาความ
เดือดร้อนเมื่อสักครู่ได้บอกให้ท่าน ผอ.กองช่างจดรายละเอียดและรีบประสานท่านว่าตรงไหนพื้นท่ี
ไหนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมาก ๆ ก็จะให้เครื่องจักรเราไปดำเนินการก่อน รบกวนท่านสมาชิก
ดาราณีประสานกับทาง ผอ.กองช่าง ต่อคำถามของท่านสมาชิกวสกมล อ่อนประทุม สอบถามถึง
งบประมาณโครงการในปี 2566 ตอนนี้โครงการปี 2566 เท่าที่เหลืออยู่ก็เหลืออยู่เฉพาะที่มาขอ
อนุมัติจากสภานะครับ ที่เหลือเราดำเนินการไปหมดแล้ว ส่วนปี 2567 ผมได้มอบนโยบายกับ 
ทางเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องแล้วว่าในปี 2567 ผมขอใช้คำว่าผมขอว่าในการจัดซื้อจัดจ้างอย่าให้ 
ข้ามปีงบประมาณ ตอนนี้ได้มอบนโยบายกับทางเจ้าหน้าที่ไปแล้ว และจะเร่งรัดกวดขันเข้มงวดว่า
ขั ้นตอนต่าง ๆ ถึงแม้ว่ามันจะมีขั ้นตอนที่เพิ ่มมากขึ้นแต่เราก็จะพยายามอยู ่ในปี 2567 ให้
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อในการไปแก้ไขปัญหา ส่วนข้อซักถามของท่าน สจ.คำสี สืบเมืองซ้าย  
ในการขุดลอกที่ป่าสังข์ ตอนนี้เบิกเงินไปเรียบร้อยแล้วครับ มีผู้ประกอบการได้ดำเนินการทำเสร็จ
แล้วและเบิกเงินไปเรียบร้อยแล้ว ต้องขอโทษครับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผิดพลาด ขอโทษด้วยครับ 
กำลังดำเนินการ   ทำให้ท่าน สจ.คำสีตกใจ ส่วนเรื ่องขยะผมทราบที่หัวช้างมีปัญหาเรื ่องขยะ  
ก็ได้รับโทรศัพท์จากท่านนายกเทศมนตรีเองและท่านนายอำเภอจุตรพัตรกพิมานเองโทรศัพท์มาขอ
เครื่องจักรขอรถแบคโฮของ อบจ. เราไปช่วยดำเนินการ ส่วนโรงไฟฟ้าของเราตอนนี้กำลังอยู่  
ในขั้นตอนดำเนินการหาผู้รับจ้างและจะประกวดราคาในวันที่ 27 พฤษภาคม เราก็จะได้ผู้รับจ้าง
และจะไปดำเนินการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า ก็ขออนุญาตนำเรียนสมาชิกและท่ีประชุมครับ ขอบคุณ
มากครับ 
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ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านนายกครับ สมาชิกท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมจะอภิปรายอีกไหมครับ ขอบคุณคณะผู้บริหาร 
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